
บทที่ 5

ผลการว ิเคราะห ์ข ้อย ูลจากการสำรวจ

ใ น บ ท ก ่อ น ห น ้า น ี้ผ ู้ว ิจ ัย ไ ด ้เช ื่อ ม โ ย ง ร ูป แ บ บ ก า ร บ ร ิห า ร ง า น เช ิง ย ูร ณ า ก า ร ใ น ร ูป แ บ บ ผ ู้ว ่า  

ร า ช ก า ร จ ัง ห ว ัด แ บ บ ย ูร ณ า ก า ร  ห ร ือ ผ ู้ว ่า  C E O  แ ล ะ ก า ร จ ัด ก ล ุ่ม จ ัง ห ว ัด ต า ม น โ ย บ า ย ด ัง ก ล ่า ว ข อ ง พ ื้น ท ี่ 

ก ร ณ ีศ ึก ษ า  เข ้า เป ็น ก ล ุ่ม จ ัง ห ว ัด ภ า ค ก ล า ง ต อ น ล ่า ง  อ ัน ป ร ะ ก อ บ ด ้ว ย  ส ม ูท ร ส า ค ร  ส ม ูท ร ส ง ค ร า ม  

เพ ช ร บ ุร ี แ ล ะ ป ร ะ จ ว บ ค ีร ีข ัน ธ ์ โ ด ย แ ส ด ง ใ ห ้เห ็น ว ่า ก า ร ด ำ เน ิน ก า ร ข อ ง ก ล ุ่ม จ ัง ห ว ัด ใ น ภ า ค ป ฏ ิบ ัต  ิ

จ ะ ต ้อ ง ด ำ เน ิน ก า ร โ ด ย ม ีก ร อ บ ข อ ง ย ุท ธ ศ า ส ต ร ์ข อ ง ก ล ุ่ม จ ัง ห ว ัด  ซ ึ่ง ใ น ก ร ณ ีศ ึก ษ า ค ือ ก า ร ส ่ง เส ร ิม ก า ร  

ท ่อ ง เท ี่ย ว ใ น เช ิง ส ุข ภ า พ  ซ ึ่ง ผ ู้ว ิจ ัย ไ ด ้ท ำ ก า ร ศ ึก ษ า ว ิจ ัย ป ็ญ ห า ข อ ง ก า ร บ ร ิห า ร ง า น แ บ บ ย ูร ณ า ก า ร ใ น  

ก ร ณ ี ก า ร ส ่ง เส ร ิม ธ ุร ก ิจ ก า ร ท ่อ ง เท ี่ย ว ป ร ะ เภ ท อ ุต ส า ห ก ร ร ม ส ป า ใ น เข ต อ ำ เภ อ ช ะ อ ำ  จ ัง ห ว ัด เพ ช ร บ ุร ี 

แ ล ะ อ ำ เภ อ ห ัว ห ิน  จ ัง ห ว ัด ป ร ะ จ ว บ ค ีร ีข ัน ธ ์ โ ด ย ท ำ ก า ร ศ ึก ษ า ว ิจ ัย ใ น เช ิง ค ุณ ภ า พ เพ ื่อ ต อ บ ค ำ ถ า ม ใ น  

ป ีญ ห า ข อ ง ก า ร ว ิจ ัย ใ น ห ัว ข ้อ  ป ีญ ห า ข อ ง ก า ร บ ร ิห า ร ง า น แ บ บ บ ูร ณ า ก า ร  ะ ศ ึก ษ า ก ร ณ ีอ ุต ส า ห ก ร ร ม  

ก า ร ท ่อ ง เท ี่ย ว ป ร ะ เภ ท ส ป า ใน เข ต อ ำ เภ อ ช ะ อ ำ  แ ล ะ ห ัว ห ิน  โ ด ย ศ ึก ษ า ด ูก า ร เป ล ี่ย น จ า ก ก า ร บ ร ิห า ร ง า น  

แ บ บ ภ ูม ิภ า ค เต ิม  ไ ป ส ู่ก า ร บ ร ิห า ร ง า น แ บ บ ย ูร ณ า ก า ร /ผ ู้ว ่า  C E O  ว ่า จ ะ ม ีก า ร ส ร ้า ง ย ูร ณ า ก า ร ใ น ก า ร  

จ ัด ก า ร ท ่อ ง เท ี่ย ว เช ิง ส ุข ภ า พ ใ น เร ื่อ ง อ ุต ส ห ก ร ร ม ก า ร ท ่อ ง เท ี่ย ว ป ร ะ เภ ท ส ป า ใ ห ้เก ิด ข ึ้น ใ น พ ื้น ท ี่ข อ ง  

ต น เอ ง แ ล ะ ใน พ ื้น ท ี่ต ่า ง อ ำ เภ อ  แ ล ะ ต ่า ง จ ัง ห ว ัด  แ ต ่อ ย ู่ใ น ก ล ุ่ม จ ัง ห ว ัด เด ีย ว ก ัน ใ ห ้เก ิด ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร  

แ บ บ บ ูร ณ า ก า ร ไ ด ้ห ร ือ ไ ม ่

ก า ร อ อ ก เก ็บ ข ้อ ม ูล ภ า ค ส น า ม  แ ล ะ ส ำ ร ว จ ค ว า ม ค ิด เห ็น ข อ ง ก ล ุ่ม ค น ท ี่เก ี่ย ว ข ้อ ง ไ ด ้ด ำ เน ิน ก า ร  

ส ัม ภ า ษ ณ ์ใ น เช ิง ล ึก เพ ื่อ ส อ บ ถ า ม ถ ึง ข ึ้น ต อ น  แ น ว ค ิด  ป ีญ ห า อ ุป ส ร ร ค ต ่า ง ๆ  ท ี่เก ิด ข ึ้น  โ ด ย  โ ด ย ก า ร  

ส ัม ภ า ษ ณ ์ผ ู้ท ี่ม ีส ่ว น เก ี่ย ว ข ้อ ง ก ับ ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิง า น  ซ ึ่ง ไ ด ้ท ำ ก า ร ส ัม ภ า ษ ณ ์แ บ บ เจ า ะ ล ึก ใ น ส ่ว น ข อ ง  

ผ ู้ป ฏ ิบ ัต ิง า น ใน เท ศ บ า ล เม ือ ง ช ะ อ ำ  7 ร า ย  เจ ้า ห น ้า ท ี่ซ ึ่ง ป ฏ ิบ ัต ิห น ้า ท ี่อ ย ู่ใน อ ำ เภ อ ช ะ อ ำ  3 ร า ย  แ ล ะ  

ผ ู้ป ร ะ ก อ บ ก า ร ก ิจ ก า ร ส ป า ใ น เข ต เท ศ บ า ล เม ือ ง ช ะ อ ำ  12 ร า ย  แ ล ะ ใ น พ ื้น ท ี่เท ศ บ า ล เม ือ ง ห ัว ห ิน ไ ด ้ 

ส ัม ภ า ษ ณ ์แ บ บ เจ า ะ ล ึก ใน ส ่ว น ข อ ง เจ ้า ห น ้า ท ี่เท ศ บ า ล เม ือ ง ห ัว ห ิน  9  ร า ย  เจ ้า ห น ้า ท ี่อ ำ เภ อ ห ัว ห ิน  2  ร า ย  

แ ล ะ ผ ู้ป ร ะ ก อ บ ก า ร ก ิจ ก า ร ส ป า ใ น เข ต เท ศ บ า ล เม ือ ง ห ัว ห ิน  8 ร า ย  โ ด ย จ ะ แ บ ่ง ข ้อ ม ูล ผ ล ก า ร ศ ึก ษ า  

อ อ ก เป ็น  2 ส ่ว น  ค ือ

1. ค ว า ม ค ิด เห ็น ต ่อ ก า ร บ ร ิห า ร ง า น แ บ บ ย ูร ณ า ก า ร ข อ ง เจ ้า ห น ้า ท ี่ผ ู้ป ฏ ิบ ัต ิง า น

2 . ค ว า ม ค ิด เห ็น ข อ ง ผ ู้ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น เร ื่อ ง ข อ ง ก า ร ส น ับ ส น ุน อ ุต ส า ห ก ร ร ม ท ่อ ง เท ี่ย ว  

ป ร ะ เภ ท ส ป า ต า ม น โ ย บ า ย โ ค ร ง ก า ร ห น ึ่ง ต ำ บ ล ห น ึ่ง ผ ล ิต ภ ัณ ฑ ์ ภ า ย ใ ต ้ก า ร บ ร ิห า ร ง า น  

โ ด ย ผ ู้ว ่า ร า ช ก า ร จ ัง ห ว ัด แ บ บ ย ูร ณ า ก า ร  ห ร ือ ผ ู้ว ่า  C E O



Ill

ผ ู้ว ิจ ัย ไ ด ้ต ั้ง ค ำ ถ า ม เก ี่ย ว ก ับ ป ีญ ห า ใ น ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ก ่อ น แ ล ะ ห ล ัง ก า ร น ำ แ น ว ค ิด ข อ ง ก า ร  

บ ร ิห า ร ง า น แ บ บ บ ูร ณ า ก า ร ม า ใ ช ้ ร ว ม ท ั้ง ข ้อ ค ิด เห ็น ต ่อ ป ็ญ ห า แ ล ะ อ ุป ส ร ร ค ใ น ก า ร ด ำ เน ิน ง า น ใ น  

ป ็จ ฐ บ ัน  ซ ึ่ง ผ ู้ว ิจ ัย ไ ด ้น ำ ข ้อ ม ูล ม า แ ย ก เป ็น ป ร ะ เด ็น ต ่า ง  ๆ  โ ด ย ย ึด ห ล ัก ก า ร ต า ม แ น ว ท า ง ก า ร บ ร ิห า ร ง า น  

แ บ บ ม ูร ณ า ก า ร

1.ความคิดเห็นต่อการบริหารงานแบบยูรณาการของเจ้าหน้าท่ีผู้'ปฎิบ้ติงาน

จากการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารเทศบาล พบว่า ผู้บริหารระดับสูงมองว่าการบริหารงานแบบ 
บูรณาการเป็นเรื่องที่ดี สามารถสั่งการให้แต่ละหน่วยงานทำงานสอดประสานกันได้ และเห็นว่า 
ผู้ว่า CEO มีบทบาทในแง่ภาพรวมอย่างไรก็ตาม การบริหารแบบผู้ว่า CEO จะประสบความสำเร็จ 
ได้ ด้องอยู่บนเงื่อนไขของการสั่งการภายในกรอบอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังต้องกล้าที่จะใช้อำนาจ 
หน้าที่ของตนเอง ของผู้ว่า CEO ด้วย ดังการให้สัมภาษณ์ของนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชะอำ 
นายบุกูล พงษ์สมบูรณ์คิริ เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2549 ซึ่งถือเป็นผู้บริหารในระดับสูงชุดในรูปแบบ 
การบริหารส่วนท้องถิ่นของอำเภอชะอำ ได้ให้ความเห็นต่อการบริหารงานในรูปแบบผู้ว่าราชการ 
จังหวัดแบบบูรณาการดังต่อไปนี้

“ ร ูป แ บ บ ผ ู้ว ่า  C E O  ด ูแ ล ก า ร บ ร ิห า ร ง า น ใ น จ ัง ห ว ัด ใ ห ้ด ีใ น เร ื่อ ง ข อ ง ก า ร ต ัด ส ิน ใ จ ใ น อ ำ น า จ  

ห น ้า ท ี่เก ี่ย ว ก ับ ห น ่ว ย ง า น ข อ ง ร ัฐ ท ั้ง ห ม ด  ท ุก ห น ่ว ย ใน จ ัง ห ว ัด เพ ช ร บ ุร ี เพ ื่อ ให ้ก า ร ท ำ ง า น เก ิด ค ว า ม  

ค ล ่อ ง ต ัว  ส ม บ ูร ณ ์แ บ บ  ค ือ ป ้ญ ห า ท ี่เก ิด ท ี่ผ ่า น ม า เป ็น ช ่ว ง ข อ ง ห น ่ว ย ง า น ใน ห ล า ย พ ื้น ท ี่แ ล ะ เก ิด ก า ร  

ช ํ้า ช ้อ น ใ น เร ื่อ ง ข อ ง เน ื้อ ง า น บ า ง ท ี่ใ น เข ต เท ศ บ า ล ช ะ อ ำ ม ีห น ่ว ย ง า น ห ล า ย ห น ่ว ย ง า น  อ ย ่า ง เร ื่อ ง  ไ ฟ ฟ ้า  

อ ง ค ์ก า ร โ ท ร ศ ัพ ท ์ท า ง เท ศ บ า ล จ ะ ท ำ อ ะ ไ ร ก ็ต ้อ ง ป ร ะ ส า น ง า น ใ น ท ้อ ง ถ ิ่น ”

ในเรื่องของความคาบเกี่ยวในพื้นที่เราก็ต้องประสานไปที่นี้ผู้ว่า CEO จะเกี่ยวในช่วงการ 
ตัดสินใจ บางทีในเรื่องของการตัดสินใจอย่างสมบูรณ์แบบบางหน่วยงานไม่สามารถตัดสินใจได้ ก็ 
ต้องให้ CEO มาตัดสินใจ มาดำเนินการคือมาฟ้นธง เรื่องนี้มันเป็นประโยชน้แก่ส่วนรวม ซึ่งทำไป 
แล้วมันดี ผู้ว่า CEO ก็สามารถปีนธงที่ตัดสินใจได้ คือให้ทั้งสองฝ่ายยินยอมพร้อมใจซึ่งกันและกัน 
ทีนี้ถามว่า มันดีไหม มันดีกว่ารูปแบบเก่าไหม มันก็ดี ก็คือล้าผู้ว่า CEO ไม่ใช้อำนาจหน้าที่เกินเหนือ 
จากกรอบที่ตัวเองมีอยู่ แล้วก็ไม่ใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่สั่งการที่เกิดความเสียหายแก่ส่วนรวม”  (คำ 
ให้สัมภาษณ์ของ นายบุกูล พงศ์สมบูรณ์คิริ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชะอำ เมื่อวันท่ี 11

มกราคม 2549 )
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หากพิจารณาจากคำให้สัมภาษณ์ข้างต้นของนายกเทศมนตรีชะอำ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงทัศนะ 
ของผู้บริหารของท้องถิ่นมีความเห็นต้วยและสนับสนุนในนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรฌา 
การ ในบทบาทที่ผู้ว่า CEO สามารถมาเปีนผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อความเป็นอันหนึ่ง 
อันเคียวกันในการปฏิบัติงาน และเห็นว่าผู้ว่า CEO ที่คีนั้นจะต้องเปีนบุคคลที่เข้าใจในบทบาท 
หน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน และปฏิบัติงานภายใต้กรอบของบทบาท และอำนาจหน้าที่อันพึงมี 
ซึ่งการเห็นด้วยและมีความเข้าใจถึงความสำคัญของนโยบายในทางปฏิบัติจริงของเจ้าหน้าที่บริหาร 
ในระดับท้องถิ่นในลักษณะนี้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจถึงบรรทัดฐาน และวัตลุประสงค์ของ 
นโยบาย ซึ่งถือไต้ว่าเป็นป้จจัยสำคัญปีจจัยหนึ่งที่จะสามารถผลักดันให้การปฏิบัตินโยบายในแนว 
ทางการบริหารงานแบบบูรณาการประสบความสำเร็จไต้ (Donald ร. Van Meter and Carl E. Van 
Horn, 1975)

การดูแลพ้ืนท่ี
จ า ก ก า ร พ ิจ า ร ณ า ใ น ส ่ว น ข อ ง ก า ร ด ูแ ล พ ื้น ท ี่ข อ ง ผ ู้ว ่า ร า ช ก า ร จ ัง ห ว ัด บ ัน  จ า ก ก า ร ศ ึก ษ า พ บ ว ่า  

ใ น ท ัศ น ะ ข อ ง ผ ู้บ ร ิห า ร ท ้อ ง ถ ิ่น ย ัง ถ ือ ว ่า ก า ร บ ร ิห า ร ท ้อ ง ถ ิ่น ย ัง เป ็น อ ำ น า จ ห น ้า ท ี่ข อ ง ท ้อ ง ถ ิ่น  ซ ึ่ง ไ ม ่ม ี 

ค ว า ม จ ำ เป ็น ท ี่ผ ู้ว ่า ร า ช ก า ร จ ัง ห ว ัด จ ะ ต ้อ ง เข ้า ม า ด ูแ ล โ ด ย ใ ก ล ้ช ิด  ซ ึ่ง บ ท บ า ท ข อ ง ผ ู้ว ่า ร า ช ก า ร จ ัง ห ว ัด ท ี่ 

เค ย ป ฏ ิบ ัต ิม า น ั้น  เป ็น เพ ีย ง ก า ร ม า ต ร ว จ เย ี่ย ม  แ ล ะ ไ ม ่ม ีก า ร ส ั่ง ก า ร ใ ด ๆ  เพ ีย งแต่เป ็น ก า ร ใ ห ้ค ำ ป ร ึก ษ า  

เท ่า น ั้น  ซ ึ่ง จ า ก ค ำ ใ ห ้ส ัม ภ า ษ ณ ์ข อ ง น า ย ก เท ศ ม น ต ร ีเท ศ บ า ล เม ือ ง ช ะ อ ำ เม ื่อ ว ัน ท ี่1 1 ม ก ร า ค ม 2 5 4 9 จะ  

ส า ม า ร ถ ช ี้ให ้เห ็น อ ย ่า ง ช ัด เจ น ใน ป ร ะ เด ็น ด ัง ก ล ่า ว

“ ถ ้า ถ า ม ใน เร ื่อ ง ก า ร ด ูแ ล พ ื้น ท ี่ ม ัน เป ็น อ ำ น า จ ห น ้า ท ี่บ ร ิห า ร ง า น โ ด ย ต ร ง  เป ็น ก า ร ด ูแ ล ค ว า ม  

ส ะ อ า ด เร ีย บ ร ้อ ย ใน ช ุม ช น  ม ัน เป ็น ห น ้า ท ี่ข อ ง เท ศ บ า ล จ ะ ต ้อ ง ค อ ย ด ูแ ล  ใ น ส ่ว น ข อ ง ก า ร ส ่ง เส ร ิม ก า ร  

ท ่อ ง เท ี่ย ว เป ็น ห น ้า ท ี่ข อ ง เร า ท ี่ต ้อ ง ด ูแ ล  อ า จ เป ็น เร ื่อ ง ก า ร ป ร ับ ป ร ุง ภ ูม ิท ัศ น ์ ให ้เก ิด ค ว า ม ส ว ย ง า ม ใน  

เร ื่อ ง แ ห ล ่ง ท ่อ ง เท ี่ย ว  ห ร ือ ก า ร บ ูร ณ ะ แ ห ล ่ง ท ่อ ง เท ี่ย ว ใ ห ้ส ะ อ า ด ส ว ย ง า ม ”

“ ผ ู้ว ่าฯ  ก ็ม า ต ร ว จ เย ี่ย ม อ ย ู่บ ่อ ย  ๆ  ใ น ส ่ว น ข อ ง ก า ร ส ั่ง ก า ร ท ่า น ก ็ไ ม ่เค ย บ อ ก ว ่า จ ะ ต ้อ ง ท ำ อ ย ่า ง  

น ั้น  อ ย ่า ง น ี้ ส ่ว น ม า ก ก ็เป ็น ก า ร ใ ห ้ค ำ ป ร ึก ษ า ว ่า  ค ว ร จ ะ ป ร ับ ป ร ุง อ ย ่า ง ไ ร  ค ว ร จ ะ พ ัฒ น า ไ ป ใน ร ูป แ บ บ  

ไ ห น  ก ็ล ุย ค ัน ว ่า ห า ข ้อ ส ร ุป ท ี่ค ีอ อ ก ม า  เข า จ ะ ใ ห ้อ ิส ร ะ ใ น ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิ” ( ค ำ ใ ห ้ส ัม ภ า ษ ณ ์ข อ ง  น า ย บ ุก ูล  

พ ง ศ ์ส ม บ ูร ณ ์ศ ิร ิน า ย ก เท ศ ม น ต ร ีเท ศ บ า ล เม ือ ง ช ะ อ ำ  เม ื่อ ว ัน ท ี่ 11 ม ก ร า ค ม  2 5 4 9 )
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จากข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าผู้ว ่าราชการนั้นให้อิสระในการทำงานขององค์'าร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมาก และมีบทบาทเพียงให้คำปรึกษา และแนะนำเท่านั้น ซึ่งการกระทำ 
ดังกล่าวอาจถูกต้องในหลักการบริหารงานแบบบูรณาการในแง่ที่เป็นระบบการบริหารที่สนับสนุน 
นโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น(ข้อ 4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารราชการ 
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2546) แต่ในความเป็นจริง ภาระหน้าของผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น 
นอกเหนือจากการสนับสบุนการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ยังต้องมีภาระที่ต้องทำให้ทุกหน่วยงาน 
เกิดการยอมรับต่อเป้าหมายการทำงานร่วมกัน โดยเป็นผู้ชี้นำกลยุทธ์โดยต้องชี้นำยุทธศาสตร์ชาติ 
ไปกำหนดเป็นระเบียบวาระของพื้นที่(ข้อ 1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารราชการ 
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2546) มิใช่เพียงแนะนำการปฏิบัติงานโดยปล่อยให้องค์กรปกครอง 
ท้องถิ่นดำเนินการโดยอิสระ จึงถือไต้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรียังมิไต้มีการดำเนินการคาม 
อำนาจหน้าที่ตามบทบาทอย่างที่ควรจะเป็น

ความร่วมมือและการประสานงานระหว่างพื้นที่
บ ท บ า ท ก า ร ด ูแ ล ก า ร ท ่อ ง เท ี่ย ว ใ น ร ะ ด ับ เท ศ บ า ล พ บ ว ่า  ย ังไม่ม ีก า ร ร ่ว ม ม ือ ร ะ ห ว ่า ง พืนท่ีเข ต  

ช ะ อ ำ แ ล ะ ห ัว ห ิน  โ ด ย ม ีอ ง ค ์ก ร ป ก ค ร อ ง ส ่ว น ท ้อ ง ถ ิ่น  ด ำ เน ิน ก า ร ใ น ส ่ว น ท ี่เป ็น ค ว า ม ร ับ ผ ิด ช อ บ ข อ ง  

ต น เอ ง  เช ่น เด ีย ว ก ับ ใ น เร ื่อ ง ก า ร แ ล ้ป ีญห า น ั้า เส ีย  ย ัง ไ ม ่ม ีก า ร ป ร ะ ส า น ง า น ก ับ ใ น ร ะ ด ับ พ ื้น ท ี่ห ร ือ ๆ า ร  

แ ล ก เป ล ี่ย น ข ้อ ม ูล ร ะ ห ว ่า ง ห น ่ว ย ง า น  ต ล อ ด จ น ไ ม ่ม ีก า ร ค ำ น ึง ถ ึง ย ุท ธ ศ า ส ต ร ์ข อ ง ก ล ุ่ม จ ัง ห ว ัด  ก า ร  

ด ำ เน ิน ก า ร พ ัฒ น น า ก า ร ท ่อ ง เท ี่ย ว ย ัง อ ย ู่ใ น ล ัก ษ ณ ะ ต ่า ง ค น ต ่า ง ท ำ เช ่น เต ิม  ด ัง จ ะ เห ็น ไ ต ้จ า ก ค ำ ใ ห  ้

ส ัม ภ า ษ ณ ์ข อ ง น า ย ก เท ศ ม น ต ร ีเท ศ บ า ล เม ือ ง ช ะ อ ำ เม ื่อ ว ัน ท ี่11ม ก ร า ค ม 2 5 4 9

“ ม ัน เป ็น ห น ้า ท ี่ข อ ง แ ต ่ล ะ พ ื้น ท ี่อ ย ่า ง ส ่ว น ข อ ง ช ะ อ ำ ผ ม ก ็ด ูแ ล ใน ส ่ว น ข อ ง ช ะ อ ำ  ส ่ว น ท า':ห ัว  

ห ิน เข า ก ็ด ูแ ล ใ น ส ่ว น ข อ ง ห ัว ห ิน  แ ต ่โ อ เค  ใ น เร ื่อ ง ข อ ง ก า ร ท ่อ ง เท ี่ย ว ก ็ม ี ท ท ท . ค อ ย ด ูใน ภ า พ ร ว ม ให ้ 

อ ย ู่”  ( ค ำ ให ้ส ัม ภ า ษ ณ ์ข อ ง  น า ย น ุก ูล  พ ง ศ ์ส ม บ ูร ณ ์ศ ิร ิ น า ย ก เท ศ ม น ต ร ีเท ศ บ า ล เม ือ ง ช ะ อ ำ  เม ื่อ ว ัน ท ี่ 11 

ม ก ร า ค ม  2 5 4 9  )

ใ น ข ณ ะ ท ี่ร ะ ด ับ บ น ย ัง ไ ม ่ม ีก า ร ป ร ะ ส า น ง า น อ ย ่า ง เด ่น ช ัด  แ ต ่จ า ก ก า ร ศ ึก ษ า ว ิจ ัย พ บ ว ่า  ม ีก า ร  

ป ร ะ ส า น ง า น ก ัน เอ ง อ ย ู่บ ้า ง ใ น ร ะ ห ว ่า ง พ ื้น ท ี่ข ้า ม จ ัง ห ว ัด  ข ้า ม อ ำ เภ อ ข อ ง ข ้า ร า ช ก า ร ร ะ ด ับ ล ่า ง ห ร ือ  

ร ะ ด ับ ป ฏ ิบ ัต ิก า ร  ซ ึ่ง อ า ศ ัย ค ว า ม ส ัม พ ัน ธ ์ส ่ว น ต ัว  ม ีค ว า ม เจ ัก ก ัน ม า ก ่อ น  แ ล ะ จ า ก ก า ร ไ ต ้เค ย ท ำ ง า น  

ร ่ว ม ก ัน  ห ร ือ  ผ ่า น ก า ร อ บ ร ม ใ น ห ล ัก ส ูต ร เด ีย ว ก ัน  ด ัง น ั้น  จ ึง ไ ม ่ไ ต ้เป ็น ส ่ว น ท ี่เก ี่ย ว ข ้อ ง  แ ล ะ เป ็น ผ ล ม า  

จ า ก ก า ร เป ล ี่ย น ม า ใข ้ก า ร บ ร ิห า ร ง า น แ บ บ บ ูร ณ า ก า ร  แ ล ะ ก า ร น ำ เอ า น โ ย บ า ย น ี้ข อ ง ร ัฐ บ า ล ม า ป ฏ ิบ ัต ิใ น  

ร ะ ด ับ ก ล ุ่ม จ ัง ห ว ัด  แ ล ะ จ ัง ห ว ัด
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“ ก ็ท ำ ใ น ล ัก ษ ณ ะ ล ุย ก ัน  ใน ล ัก ษ ณ ะ ผ ู้ป ฏ ิบ ัต ิด ้ว ย ก ัน  ก ็ส ่ว น ใ ห ญ ่จ ะ ร ู้จ ัก ก ัน  พ ว ก ท ี่ย ้า ย ไ ป ย ้า ย  

ม า เค ย ป ร ะ ช ุม อ บ ร ม เจ อ ก ัน  ค ุย ก ัน  ไ ป ด ูง า น ก ัน  ส ่ว น ใ ห ญ ่ใ น ร ะ ด ับ เท ศ บ า ล  ค ่อ น ข ้า ง จ ะ ล ุ้น เค ย  แ ต  ่

ล ัก ษ ณ ะ ข อ ง  อ บ ต . ย ัง ให ม ่อ ย ู่ เจ ้า ห น ้า ท ี่ค ่อ น ข ้า ง ให ม ่ พ ูด ง ่าย  ๆ  อ บ ต . ส า ธ า ร ณ ส ุข จ ะ ไ ม ่ม ีศ ัก ย ภ า พ ย ัง  

ท ำ ง า น ไ ม ่ไ ด ้ห ล า ย อ ย ่า ง  แ ต ่เท ศ บ า ล ด ้ว ย ก ัน ค ่อ น ข ้า ง ท ั่ว ถ ึง  ข อ ง เร า จ ะ ม ีท ำ เน ีย บ ร ู,น  ช ม ร ม ส า ธ า ร ณ ส ุข  

เ ท ศ บ า ล ท ั่ว ป ร ะ เ ท ศ ” ( ค ำ ใ ห ้ส ัม ภ า ษ ณ ์ข อ ง  น า ง จ ุร ีพ ร  เ ส ร ีส ง  ผ ู้อ ำ น ว ย ก า ร ก อ ง บ ร ิห า ร ง า น  

ส า ธ า ร ณ ส ุข แ ล ะ ส ิ่ง แ ว ด ล ้อ ม เท ศ บ า ล เม ือ ง ช ะ อ ำ  ส ัม ภ า ษ ณ ์เม ื่อ ว ัน ท ี่ 14  พ .ย . 2 5 4 8 )

จ า ก ข ้อ บ ูล ข ้า ง ด ้น  ส ะ ท ้อ น ใ ห ้เห ็น ว ่า ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น ข อ ง อ ำ เภ อ ช ะ อ ำ  แ ล ะ อ ำ เภ อ ห ัว ห ิน ย ัง  

ไ ม ่เก ิด ข ึ้น อ ย ่า ง เป ็น ร ูป ธ ร ร ม ซ ึ่ง ล ัก ษ ณ ะ ด ัง ก ล ่า ว น ี้ไ ม ่ส ่ง เส ร ิม ต ่อ ก า ร บ ร ิห า ร ง า น แ บ บ บ ูร ณ า ก า ร อ ัน  

ค ำ น ึง ค ว า ม ร ่ว ม ม ือ ป ร ะ ส า น ง า น ก ัน ร ะ ห ว ่า ง ก ล ุ่ม ภ า ร ก ิจ ท ี่ต ้อ ง ด ำ เน ิน ไ ป ด ้ว ย ก ัน  แ ล ะ ส อ ด ค ล ้อ ง ก ัน  

โ ด ย เฉ พ า ะ อ ย ่า ง ย ิ่ง เม ื่อ จ ัง ห ว ัด เพ ช ร บ ุร ี แ ล ะ จ ัง ห ว ัด ป ร ะ จ ว บ ค ีร ีข ัน ธ ์ล ูก จ ัด ใ ห ้อ ย ู่ใ น ก ล ุ่ม จ ัง ห ว ัด ภ า ค  

ก ล า ง ต อ น ล ่า ง เด ีย ว ก ัน ด ้ว ย แ ล ้ว น ั้น  เม ื่อ ไ ม ่ม ีก า ร ป ร ะ ส า น ง า น ร ่ว ม ก ัน ใ น ก า ร ผ ล ัก ด ัน { เท ธ ศ า ส ต ร ์ใ ห ้ 

ป ร ะ ส บ ค ว า ม ส ำ เร ็จ ใ น ภ า พ ร ว ม ก ็ส า ม า ร ถ ส ะ ท ้อ น ใ ห ้เห ็น ถ ึง ป ีจ จ ัย ท ี่เป ็น ส า เห ต ุข อ ง ค ว า ม ล ้ม เห ล ว  

ข อ ง น โ ย บ า ย ไ ด ้เป ็น อ ย ่า ง ด ี

เม ื่อ พ ิจ า ร ณ า ถ ึง บ ท บ า ท ข อ ง ผ ู้ว ่า ร า ช ก า ร จ ัง ห ว ัด ใ น ป ร ะ เด ็น ข อ ง ค ว า ม ร ่ว ม ม ือ ป ร ะ ส า น ง า น  

ร ะ ห ว ่า ง พ ื้น ท ี่แ ล ้ว น ั้น  เห ็น ไ ด ้ว ่า ผ ู้ว ่า ร า ช ก า ร จ ัง ห ว ัด เพ ช ร บ ุร ี แ ล ะ ผ ู้ว ่า ร า ช ก า ร จ ัง ห ว ัด ป ร ะ จ ว บ ค ีร ีข ัน ธ ์ 

ย ัง ไ ม ่แ ส ด ง บ ท บ า ท ข อ ง ก า ร เป ็น ห ัว ห น ้า ท ีม ป ร ะ ส า น ง า น ใ ห ้ก า ร ด ำ เน ิน ก า ร เป ็น ไ ป ต า ม ย ูท ธ ศ า ส ต ร ์ท ี ่

ก ำ ห น ด ข ึ้น  แ ล ะ ย ัง ไ ม ่แ ส ด ง ใ ห ้เห ็น ถ ึง บ ท บ า ท ใ น ด ้า น ก า ร ส น ับ ส น ุน ใ ห ้ม ีก า ร ส ร ้า ง ส ภ า พ แ ว ด ล ้อ ม  

ก า ร ท ำ ง า น เป ็น ท ีม ( ข ้อ  ร ร ะ เท ีย บ ส ำ น ัก น า ย ก ร ัฐ ม น ต ร ีว ่า ด ้ว ย ก า ร บ ร ิห า ร ร า ช ก า ร จ ัง ห ว ัด แ บ บ บ ูร (นา 

ก าร  พ .ศ .2 5 4 6 )  ซ ึ่ง จ า ก ก า ร ว ิเค ร า ะ ห ์ข อ ง ผ ู้ว ิจ ัย น ั้น  ก า ร ไ ม ่ป ร ะ ส า น ง า น ด ัง ก ล ่า ว อ า จ เป ็น เพ ร า ะ ส า เห ต ุ 

ข อ ง ก า ร ย ึด ต ิด ก ับ ก า ร บ ร ิห า ร ง า น แ บ บ เด ิม ซ ึ่ง ผ ู้ป ฏ ิบ ัต ิง า น ม ีค ว า ม เค ย ช ิน ม า เป ็น เว ล า น า น  เน ื่อ ง จ า ก  

ก า ร บ ร ิห า ร ร ะ บ บ เด ิม น ั้น ม ีก า ร แ บ ่ง ค ว า ม ร ับ ผ ิด ช อ บ ต า ม พ ื้น ท ี่จ ัง ห ว ัด ไ ม ่ม ีก า ร เน ้น ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิภ า ร ก ิจ  

ร ่ว ม ก ัน ร ะ ห ว ่า ง ส อ ง พ ื้น ท ี่ท ี่ม ีก า ร บ ัง ค ับ บ ัญ ช า แ ย ก จ า ก ก ัน เ พ ื่อ ผ ล ัก ด ัน ง า น ร ่ว ม ก ัน  แ ต ่เม ื่อ  

เป ล ี่ย น แ ป ล ง ม า เป ็น ก า ร บ ร ิห า ร ง า น แ บ บ บ ูร ณ า ก า ร ซ ึ่ง ค ำ น ึง ถ ึง ก า ร ร ่ว ม ม ือ ก ัน ป ฏ ิบ ัต ิง า น ต า ม ภ า ร ก ิจ  

โ ด ย ม ิไ ด ้ม ีป ีจ จ ัย ข อ ง ล ัก ษ ณ ะ ท า ง ภ ูม ิศ า ส ต ร ์แ ต ่เพ ีย ง อ ย ่า ง เด ีย ว  จ ึง ส ่ง ผ ล ใ ห ้ผ ู้ป ฏ ิบ ัต ิย ัง ต ้อ ง อ า ศ ัย  

ร ะ ย ะ เว ล า ใ น ก า ร ป ร ับ ต ัว ใ น ก า ร ท ี่จ ะ ส า ม า ร ถ ป ฏ ิบ ัต ิต า ม แ น ว ท า ง ก า ร บ ร ิห า ร ง า น แ บ บ บ ูร ณ า ก า ร ไ ด  ้

อ ย ่า ง ล ูก ต ้อ ง ต า ม ว ัต ล ูป ร ะ ส ง ค ์ข อ ง น โ ย บ า ย
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จาก การศ ึก ษ าย ังพ บ ว ่า ใน บ างห น ่วย งาน ขอ งใน จ ังห ว ัด เพ ชรบ ุร ี ย ังม ีภ าพ ล ักษ ณ !ม ่ส ่ง เสร ิม  

ให ้ม ีห น ่ว ย งาน อ ื่น ๆ  เข ้าม าป ระส าน งาน  เน ื่อ งจ าก ค วาม ไม ่พ ึงพ อ ใจ ใน ล ัก ษ ณ ะข อ งบ ุค ล าก รข อ ง  

หน ่วย งาน  ด ัง เช ่น คำให ้ส ัม ภ าษ ณ ์ของห ัวห น ้าฝ ่ายบ ร ิห ารงาน สาธารณ าส ุขและส ิ่งแ วดข ้อ ม เท ศบ าล  

เมืองชะอำ ส ัมภาษณ ์เม ื่อว ันท ี่ 14 พ.ย. 2548

“ อ า จ เป ็น เพ ร า ะ ก อ งส า ธ า ร ณ ส ุฃ เท ศ บ า ล  ม ีเจ ้าห น ้าท ี่พ ย าบ าล อ ย ู่ โด ย อ า ช ีพ แ ล ้ว ต ้อ ง  

ร ับ ผ ิด ชอ บ  จะค ่อ น ข ้างระ เบ ียบ  ค ่อ น ข ้า งฬ ูข ึ้บ ่น ช ุก จ ิก  ด ้วยความ เป ็น  spec ia lis t เฉพ าะทาง คนเลย  

มองว ่าล ุ เพ ราะงานของเรา เป ็น งาน ส ่ง เส ร ิม  ป ็อ งก ัน  ร ักษา”  (ค ำให ้ส ัม ภ าษ ณ ์ขอ ง นางช ุร ีพ ร เส ร ีส ง  

ผ ู้อ ำน วยการกองบ ร ิห ารงาน สาธารณ ส ุขและส ิ่งแ วด ล ้อม เท ศบ าล เม ือ งชะอำ ส ัมภาษ ณ ์เม ื่อ ว ันท ี่ 14 

พ.ย. 2548 )

ในด ้านความค ิด เห ็นต ่อความร ่วมม ือจากหน ่วยงานอ ื่น   ๆ เช ่น เทศบาลห ัวห ิน  พบว ่า ย ังไม ่ 

ม ีก ารป ระสานงานอย ่างเป ็น ร ูป ธรรม  อย ่างช ัดเจน เน ื่อ งจากแต ่ละพ ึนท ี่ ม ีการบ ร ิห ารงานท ี่เป ็นอ ิสระ  

ต ่อก ัน

“ ต อ น น ี้ย ัง ไม ่ม ีก า ร ป ร ะ ส า น ง า น เท ่า ไ ร  เน ื่อ งจ าก ต ่า งค น ม ีงบ ป ร ะ ม าณ  ใช ้งบ ป ร ะ ม าณ  

ร ่วม ก ัน  (share) ไม ่ได ้อ ย ู่แ ล ้ว  เค ร ื่อ งไม ้เค ร ื่อ งม ือ  ทางชะอำ ค ่อ น ข ้า งม ีค วาม พ ร ้อ ม อ ย ู่แ ล ้ว โด ย ไม  ่

จำเป ็น ต ้อ งขอ ค วาม ร ่วม ม ือ ”  (ค ำให ้ส ัม ภ าษ ณ ์ข อ งน าย ส ุท ธ ิพ ร  ด ัน บ ุญ ญ ะศ ิร ิเด ช  ปล ัดอำเภอชะอำ  

ส ัมภาษณ ์เม ื่อว ันท ี่ 14 พ.ย. 2548 )

ห ากพ ิจารณ าถ ึงคำให ้ส ัม ภาษ ณ ์ของผ ู้ป ฏ ิบ ัต ิงานด ังกล ่าวข ้างต ้น  ส าม ารถ ส ะท ้อ น ให,เห็นได้ 
ว ่า ใน ท างป ฏ ิบ ัต ิน ั้น  แม ้ม ีก ารจ ัด การบ ร ิห ารงาน แบ บ บ ุรณ าการ  ช ึ่งม ีว ัต ล ุป ระส งค ์ท ี่ต ้อ งก ารให ้เป ็น  

ก ล ไ ก ท ี่ส ำ ค ัญ ใ น ก า ร ส น ับ ส น ุน ใ ห ้ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิร า ช ก า ร ใ น ส ่ว น ถ ูม ิภ า ค เก ิด ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ  แล ะ  

ป ระส ิท ธ ิผ ล ม าก ย ิ่งข ึ้น  ม ีก ารป ระส าน งาน ก ัน ใน ร ูป ข อ งก ล ุ่ม จ ังห ว ัด  และภ ายใน จ ังห ว ัด  ร ่ว ม ร ู้ ร ่วม  

คิด ร ่วมท ำด ้วยก ัน  แ ล ะผ ล ัก ด ัน ห ้ก ารท ำงาน เป ็น ไป อ ย ่า งรวด เร ็ว  และลด ข ึ้น ต อ น การป ฏ ิบ ัต ิงาน  อ ีก  

ท ั้งต ้อ งก าร ห ล ุด พ ้น จ าก ว ัฒ น ธ ร ร ม ก า ร ก าร บ ร ิห า ร งาน แ บ บ เด ิม  ซ ึ๋ง เป ็น ก า รแ บ ่ง ง าน ก ัน ท ำต าม  

รายละเอ ียด หร ือต ่างคนต ่างทำ (m e ticu lous  fu n c tio n a l d iv is io n  o f  labou r )(เอก ,2548 :ห น ้า  9 ) ซ ึ่ง  

เป ็น ก ารบ ร ิห ารงาน แ บ บ ม ีอ ำน าจห น ้าท ี่ และส ายก ารบ ังค ับ บ ัญ ชา แ ล ะอ ย ู่ใน ร ูป แบ บ ขอ งอ งค ์ก รท ี ่

เป ็นทางการ น ั้น  แต ่จร ิงๆ แล ้วการดำเน ิน งานของท ุกๆ  หน ่วยงานก ็ม ีล ักษณ ะท ี่ต ่างคนต ่างทำ ไม ่ม ี 

การค ำน ึงถ ึงย ูท ธศ าสตร ์ใน ภ าพ รวม  คำน ึงถ ึง เพ ีย งส ิ่งท ี่อ ย ู่ใน ความร ับ ผ ิดชอบ ของตน เพ ีย งเท ่าน ั้น  ม  ี

อ ำน าจห น ้าท ี่โด ย เฉ พ าะ  และม ีส ายก ารบ ังค ับ บ ัญ ชาท ี่แ ยก จาก ก ัน  ไม 'ม ีก ารร ่วม ร ับ ผ ิด ชอ บ ร ่วม ค ัน
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ซ ึ่ง ส ะ ท ้อ น ให ้เห ็น ว ่า แ ม ้จ ะ ม ีก า ร เป ล ี่ย น แ ป ล งร ูป แ บ บ ก า ร บ ร ิห า ร แ ล ้ว  แต ่ก ารบ ร ิห ารงาน าร ั้น ย ัง  

ดำเน ิน ไปในร ูปแบบท ี่ไม ่ต ่างจาก เด ิม เลย ค ือ ม ีก ารแบ ่งงาน ก ันท ำ(การแบ ่ง เขา แบ ่งเรา ) ในท ุกๆ มิต  ิ

ค ือ ท ั้ง ม ิต ิท า งด ้าน ค ว าม ร ับ ผ ิด ช อ บ  อ ำน าจ ห น ้าท ี่ งบ ป ระม าณ  ฯลฯ  ซ ึ่งน ั่น ห ม าย ค ว าม ว ่า  การ 

บ ร ิห า ร ง า น แ บ บ บ ูร ณ า ก า ร น ั้น ใ น ค ว า ม เป ็น จ ร ิง  ย ัง ไม ่ส า ม า ร ถ ข ้า ม พ ้น แ ร ง เห น ี่ย ว ร ั้ง ข อ ง ก า ร  

บ ร ิห าร งาน แ บ บ เต ิม ได ้ ห ร ือ ย ังต ิด อ ย ู่ใน ก รง เห ล ็ก ข อ งก ารบ ร ิห าร งาน ใน ซ ึ่งม ีก า ร ให ้เห ต ุผ ล แ บ บ  

องคกรท ีเป ็น ท างการ ( iro n  cage o f  bu reaucra tic  ra t io n a lity  ) (เอก ,2548 :ห น ้า  4 ) เหมอนอย ่างเต ิม  

น ั่น เอง

ความคิดเห็นต่อการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆในด้านการจัดกิจกรรมในพ้ืนท่ี
จากการศ ึกษาว ิจ ัย  พ บ ว ่า  เท ศ บ าล เม ือ งชะอ ำม ีก ารป ระสาน งาน ก ับ ห น ่วยงาน อ ื่น ๆ  ใน พ ื้น ท ี ่

ใน ด ้าน ค วาม ร ่วม ม ือ ใน ก ารจ ัด ก ิจ ก รรม ใด  ก ิจ ก รรม ห น ึ่ง  โด ย จ ะ เป ็น ก ารป ระส าน ใน ระด ับ ล ่า ง ใน  

ร ะ ด ับ ป ฏ ิบ ัต ิเท ่า น ั้น  ซ ึ่ง ใ น ก า ร ป ร ะ ส า น ด ัง ก ล ่า ว ม ีก า ร ป ร ะ น ิป ร ะ น อ ม ด ้า น ผ ล ป ร ะ โย ช น ์ข อ ง  

ห น ่ว ย ง า น ก ัน เอ ง  โ ด ย ม ิไ ด ้ม ีผ ู้ว ่า ร า ช ก า ร จ ัง ห ว ัด เข ้า ม า ม ีส ่ว น เก ี่ย ว ข ้อ ง ใ น ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น  

ให ้คำปร ึกษาหร ือกำหนดกรอบให ้ด ำเน ินการ จ ึงไม ่เก ิดการบ ูรณ าการโดยผ ู้ว ่าราชการจ ังหว ัด  ซ ึ่งการ  

ป ระส าน งาน ใน ล ัก ษ ณ ะน ี้จ ึงย ัง ไม ่ม ีค ว าม ช ัด เจ น  แ ล ะ เป ็น ท างก าร ใน ล ัก ษ ณ ะข อ งก ารบ ร ิห าร งาน  

แบ บ บ ูรณ าก ารโด ย ผ ู้ว ่า ร าช ก ารจ ังห ว ัด  ซ ึ่งก ารป ระส าน ใน ล ัก ษ ณ ะน ี้ไม ่ส าม ารถ ย ึด ถ ือ เป ็น ห ล ัก ใน  

ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิใ น เช ิง ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น ไ ด ้ เน ื่อ ง จ า ก ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น ข ึ้น อ ย ู่ก ับ ต ัว บ ุค ค ล ซ ึ่ง เป ็น ผ ู ้

ป ระส าน งาน เอ งเป ็น ส ำค ัญ  ด ังค ำให ้ส ัม ภ าษ ณ ์ผ ู้อ ำน วยการกอ งว ิช าการและแผน งาน เท ศ บ าล เม ือ ง  

ชะอำเม ื่อ ว ันท ี่ 14 พ.ย. 2548
“ การประสานค่อนข้างโอเค เพราะเวลาเราจัดงานส่วนใหลุ] เราจะร่วมมือกับพลาย  ๆ

หน่วยงาน เช่น มหกรรมอาหารปลอดภัย ก็จะเป็นการร่วมมือกันระหว่าง ททท. อำเภอ สาธารณชุข 
ท้องถ่ิน จะร่วมกับหลาย  ๆหน่วยงาน จะไม่แยกว่าหน้าท่ีใคร ก็แล้วแต่ใครจะเป็นเจ้าภาพใหญ่”

“ เราขอเขา 80% เขาขอเรา 80 -  90% ข ึ้น ก ับ ว ่าเขาขอเราแค ่ไหน  แจ ้งล ่ว งห น ้าห ร ือ ไม ่ เราดู 

แ ล ้ว ว ่า ได ้ป ระ โย ช น ์ ขอค ุ้ม ค ่าก ับ ผ ู้ใช ้บ ร ิก ารห ร ือ ไม ่ ข ึ้นอย ู่ก ับหลายอย ่าง นายด ้วย น ายสำค ัญ ท ี่ช ุด ”  

“ ระด ับ ท ้อ งถ ิ่น  อย ่างท ี่ทราบ ก ็จะม ีข ้าราชการประจำการ ข ้าราชการการเม ือง ม ีความสำค ัญ  

ค ่อ น ข ้า งส ูง  ภ าพ รวม ก ารท ำงาน ด ้ว ย ก ัน  ม ีก ารร ่วม ม ือ ก ัน ด ี เร าต ้อ งค ำน ึงถ ึงค ุณ ภ าพ ขอ งงาน เพ ื่อ  

ป ร ะ โย ช น ์ใ น เร ื่อ ง ข อ ง ก า ร ท ำ ใ ห ้ง า น ร า บ ร ื่น  เร า ต ้อ ง ร ู้จ ัก ก า ร ช ั่ง น ั้า ห น ัก  บ า งท ีบ า ง เร ื่อ ง เร าม ี 

ธ ุค ป ร ะ ส ง ค ์โ ต ่ง ข น า ด น ี้ แ ต ่ม ัน ม าก ไป  เร าก ็ต ้อ งล ด ล งม า  ไ ม ่ง ั้น เ ร า จ ะ ไ ม ่ไ ด ้อ ะ ไ ร เล ย ”  (ค ำ ให  ้

ส ัม ภ าษ ณ ์ข อ ง  น างว ร รณ า  ค ุดาคาร ผ ู้อ ำน วย ก ารก อ งว ิช าก ารแ ล ะแ ผ น งาน เท ศ บ าล เม ือ งช ะอ ำ  

ส ัมภาษณ ์เม ื่อว ันท ี่ 14 พ.ย. 2548)
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จ าก ข ้อ ม ูล ข ้างต ้น ก ็ส าม ารถส ะท ้อ น ให ้เห ็น ถ ึงก ารท ี่ผ ู้ว ่า ราช การจ ังห ว ัด ย ัง ไม ่แส ด งบ ท บ าท  

ขอ งก าร เป ็น ห ัวห น ้าท ีม ก ารป ระส าน งาน ก ัน ใน จ ังห ว ัด ต าม ก รอ บ ก ารป ฏ ิบ ัต ิงาน ต าม แ น วน โย บ าย  

การบร ิห ารงานแบ บ บ ูรณ าการ(ข ้อ  8 ระ เบ ียบ ส ำน ักน ายกร ัฐม น ต ร ีว ่าด ้วยการบ ร ิห ารราชการจ ังห ว ัด  

แบบบ ูรณ าการ พ .ศ .2546)

ใน ม ิต ิข อ งก ารป ระส าน งาน ระห ว ่า ง  2 พ ื้น ท ี่ท ี่ต ิด ก ัน ด ัง เช ่น พ ื้น ท ี่ก รณ ีศ ึก ษ า ผ ู้ว ่า Ç EO  ท ี่อย ู ่

ใน จ ังห ว ัด ท ี่อ ย ู่ใ น ก ล ุ่ม ย ุท ธ ศ า ส ต ร ์ (c lu s te r) เด ีย วก ัน  ม ีล ัก ษ ณ ะพ ื้น ท ี่ต ิด ต ่อ ก ัน  พ บ ว ่า  ใน ร ะ ด ับ  

ภ า ค ป ฏ ิบ ัต ิย ัง ไม ่ส า ม า ร ถ ท ี่จ ะ ป ร ะ ส า น ง า น ก ัน เอ ง ไ ด ้ซ ึ่ง ผ ู้ป ฏ ิบ ัต ิม ีค ว า ม เห ็น ว ่า ห น ้า ท ี่ใ น ก า ร  

ป ร ะ ส า น ง า น น ั้น อ ย ู่น อ ก เห น ือ อ ำ น า จ ห น ้า ท ี่ข อ ง ต น  โด ย ใ น ก า ร ร ับ ร ู้ข อ ง ผ ู้ป ฏ ิบ ัต ิถ ือ ว ่า ก า ร  

ป ระส าน งาน ใน ล ัก ษ ณ ะข ้าม จ ังห ว ัด เพ ื่อ บ ูรณ าการให ้ย ุท ธศ าส ต ร ์ขอ งก ล ุ่ม จ ังห ว ัด ป ระส บ ผ ล ส ำเร ็จ  

อย ่างช ัด เจนน ั้น เป ็น เร ื่อ งท ี่ย ังห ่างไกลก ับ ผ ู้ป ฏ ิบ ัต ิเอ ง ด ังคำส ัมภาษณ ์ของเจ ้าหน ้าท ี่ฝ ่ายปกครองของ  

อำเภอชะอำ ด ังน ี้

“ ใน เร ื่อ งของกล ุ่ม ย ุท ธศาสต ร ์ กล ุ่ม จ ังห ว ัด  ม ันก ็ม ีแต,พ อ ม าใน ระด ับ ภ าค ป ฏ ิบ ัต ิม ัน ป ระสาน  

เอ งไม ่ได ้ ระด ับ ผ ู้น ำห น ่วย  ห ัวห น ้าส ่วน ราชการ ผ ู้ว ่าฯ ม ีก ารรวมกล ุ่มท ำย ุท ธศาสตร ์ต รงน ี้ค ือ  O TO P  

แ ต ่ถ ้าจ ะพ ูด ถ ึงร ะด ับ ล ่า ง  อ ย ่า งผ ม ม ัน ก ็ไม ่ได ้เก ี่ย ว ข ้อ งท ั้งห ม ด ใน ฐ าน ะ เป ็น ฝ ่าย ป ก ค รอ ง  รองจาก  

น าย อ ำ เภ อ  บ า ง ท ีอ ำ น า จ เร า ไม ่ได ้เก ี่ย ว แ ต ่แ ค 'ร ับ ร ู้เฉ ย  ๆ ”  (ค ำ ใ ห ้ส ัม ภ า ษ ณ ์ข อ ง  น า ย ส ุท ธ ิพ ร  

ด ันบ ูญ ญ ะศ ิร ิเดช ปลัดอำเภอชะอำ เม ื่อว ันท ี่ 14 พ.ย. 2548 )

จากข ้อ ค ้น พ บ ข ้างด ้น ใน ป ระเด ็น ขอ งก ารป ระส าน งาน ใน ฐาน ะขอ งผ ู้ป ฏ ิบ ัต ิงาน ขอ งจ ังห ว ัด  

ใน กล ุ่ม ย ุท ธศาสตร ์ น ั้น  ม ีป ระเด ็นท ี่เห ็น ได ้ช ัด ว ่าผ ู้ป ฏ ิบ ัต ิย ังม ีท ัศน ะค ต ิท ี่เห ็น ว ่าก ารบ ร ิห ารงาน แบ บ  

บ ูรณ าก ารน ั้น เป ็น เร ื่อ งของการกำห น ด น โยบ ายจากระด ับ บ น ลงม า ( to p -d ow n ) เป ็น ก ารป ระส าน ใน  

ข อ งข ้าร าช ก ารใน ระด ับ บ น เท ่าน ั้น  ซ ึ่งผ ิด ไป จ าก ห ล ัก ข อ งก ารบ ร ิห ารงาน แ บ บ บ ูรณ าก าร  ซ ึ่งต ้อ งม  ี

การร ่วม ค ิด  ร่วมทำ ร ่วม แก ้ชญ หา ข อ งท ุก ภ าค ส ่วน  ม ีก ารร ่วม ม ม ือ ป ระส าน ก ัน ใน ท ุก ระด ับ ช ั้น  ท ั้ง 

ใน ระด ับ ภ าย ใน จ ังห ว ัด เอ ง  ไป จ น ถ ึง ร ะ ด ับ ข ้า ม จ ังห ว ัด  เพ ื่อ บ รรล ุผ ล ต าม ค วาม ม ู่งห ม าย ข อ งก ล ุ่ม  

จ ังหว ัด

ใน ป ระ เด ็น ก ารกำห น ด ย ุท ธศ าส ต ร ์จ ังห ว ัด  เห ็น ได ้อย ่างช ัด เจนว ่า เป ็นการกำหนดของกล ุ่ม  

บ ุคคลท ี่เป ็น ผ ู้น ำขอ งห น ่วยราชการต ่างๆ  ใน จ ังห ว ัด  โดย ม ิได ้ม ีก ารระดม ค วาม ค ิด เห ็น จากผ ู้ป ฏ ิบ ัต ิ
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ชึ๋งก็สามารถพิจารณาได้ว่า ก็ยังเป็นการกำหนดนโยบายจากระดับบนลงมา (top-down) โดยใน 
ประเด็นนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่าก็ยังไม่เกิดมุรณาการภายในจังหวัดในลักษณะเต็มรูปแบบอยู่นั่นเอง

อีกประเด็นหนึ่งซึ่งผู้วิจัยค้นพบ คือ ในมุมมองผู้ปฏิบัติในการดำเนินการต่างๆ สิ่งที่จะเข้า 
มาเกี่ยวข้องอยู่เสมอคือ เรื่องอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ซึ่งการคำนึงถึงกรอบอำนาจหน้าที ่
ของผู้ปฏิบัตินั้น จึงยังอยู่ในลักษณะของการ “ ต่างคนต่างทำ”  ซึ่งผิดกับหลักการบริหารงานแบบ 
ผู้ว่า CEO ซึ่งลักษณะดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่ในระบบราชการก่อนระบบผู้ว่า CEO และเห็น 
ได้ชัดเจนว่าจะคงอยู่ต่อไปแม้ว่าจะมีการบริหารด้วยระบบผู้ว่า CEO หรือไม่ก็ตาม

ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของผู้ว่า CEO
จากการวิจัย พบว่าความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผ ู้ปฏิบ ัติงานจริง ในองค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่นมีความเห็นว่าผู้ว ่าราชการจังหวัดแบบมุรณาการที่จะสามารถผลักดันให้ยูทธศาสตร์ของ 
จังหวัด และกลุ่มจ ังหวัดประสบความสำเร็จได ้น ั้นจะต้องม ีความเความเข ้าใจในแนวคิดการ 
บริหารงานแบบมุรณาการอย่างถ่องแท้ และต้องพึงระวังการใช้อำนาจของตนเอง ซึ่งในปีจจุบันการ 
บริหารงานแบบม ุรณาการตามแนวความค ิดของร ัฐบาลย ังอย ู่ในช ่วงเร ิ่มด ้น  ย ังไม ่ประสบ  
ความสำเร็จอย่างเด่นชัด แต่ถือได้ว่าทิศทางในการบริหารราชการของประเทศดำเนินมาถูกทิศทาง 
แล้ว

จากประเด็นข้างด้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ในความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต่อการ 
บริหารงานแบบมุรณาการนั้น ความสำคัญนั้นยังมุ่งเน้นไปที่ดัวบุคคล คือ บุคคลท่ีจะมาทำหน้าท่ี 
เป็นผู้ว่า CEO แต่ประการเดียว อาจเรียกได้ว่ผลักภาระการบริหารงาน และแนวคิดในการพัฒนา 
หรือกำหนดยูทธศาสตร์ ต่าง  ๆ ไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่เพียงคนเดียว ซึ่งแสดงให้เห็นร่า?น 
ความคิดของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน การบริหารงานแบบมุรณาการจะประสบความสำเร็จหรือไม่บัน 
ขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีมีความรู้ความสามารถแต่เพียงอย่างเดียวโดยลืมคำนึงถึงการปฏิบัติ 
จริงที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะต้องมีส่วนสำคัญในการร่วมผลักดันให้การบริหารงานแบบมุรณาการ 
ประสบความสำเร็จ ในกรณีเช่นน้ีแสดงให้เห็นว่าในถ้ามีกรณีเปล่ียนผู้ว่าราชการจังหวัด ทิศทางการ 
บริหารจะเปลี่ยนทิศทางไป หากได้ผู้ว่าท่ีไม่มีความรู้ความสามารถ จังหวัดจะไม่สามารถพัฒนาไป 
ได้เลย ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีไม่ถูกต้องนัก

เม่ือผู้วิจัย ได้พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าประเด็นข้างด้นที่ให้ความสำคัญกับตัวบุคคลแต่ประการ 
เดียวนั้น ผิดจากหลักการมุรณาการที่แท้จริง ที่ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วม และการบริหารจะประสบ 
ความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้น เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่นั้งระบบ ไม่ใช่เรื่องของบุคคลเพียงคนเดียวที ่
จะเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของจังหวัด ซึ่งในประเด็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารในทุกระดับ
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ยังเป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะต้องทำการปลูกผิงให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไต้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบ 
การบริหารงาน ไม่ใช่ตัวบุคคล

“ อยู่ที่ตัวบุคคลที่จะมาเป็นผู้ว่า CEO ว่าเข้าใจแนวคิด CEO มากขนาดไหน มีวิสัยทัศน์ม ี
ความสามารถขนาดไหน การใช้อำนาจหน้าที่นอกเหนือจากกรอบ นอกเหนือจากรูปแบบมันก็ผิด 
CEO”  (คำให้สัมภาษณ์ของ นายสุทธิพร ตันบุญญะศริเดช ปลัดอำเภอชะอำ เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2548)

“ แต่ผู้ว่า CEO ดูเหมือนหรู แต่ส่วนตัวแล้วในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติ มันยังไม่ไต้ผล เหมือนที่ 
เราผิงเขา มันยังอีกไกล แต่มันก็ยังดีกว่าไม่มีนะคะ ก็เข้าใจว่าอะไรที่มันใหม่ก็เหมือนคับการลองผิด 
ลองถูกไปแล้ว อาจจะประเม ินแล ้วปรับใหม ่ เป็น CEO ขั้น 2 ต ่อไปในอนาคตก ็ไต ้”  (คำให  ้
สัมภาษณ์ของ นางฐรีพร เสรีสง ผู้อำนวยการกองบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาล 
เมืองชะอำ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2548)

การบริหารจัดการงบประมาณ

จากการสืกษาวิจัย พบว่าผู้ว่าราชการจังหวัดมีการใช้งบประมาณในส่วนของงบบริหาร
บุรณาการหรืองบประมาณผู้ว่า CEO เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการกิจการต่างๆ ของจังหวัด โดยจะมี 
จังหวัดเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน และจังหวัดเป็นผู้ริเร่ิมโครงการซ่ึงจะมีการจัดสรรงบประมาณให้ 
ท้องถ่ินดำเนินการตามแนวนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคร้ังคราว จะยังไม่อยู่ในลักษณะของ 
การสนับสนุนงบประมาณในโครงการท่ีการปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ริเร่ิม และในบางโครงการมี 
การแทรกแซงจากผู้ว่าราชการจังหวัดในเร่ืองการจัดช้ือ จัดจ้าง ท่ีกำหนดตัวบุคคลท่ีจะไค้?บ
สัมปทานในการดำเนินการตามโครงการมาแล้วโดยไม่มีการแจ้งเหตุผลให้ทราบ ซ่ึงสร้างความไม่ 
เข้าใจและคลางแคลงใจให้คับเจ้าหน้าท่ีในระดับปฏิบัติ อย่างไรก็ดีเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติยังต้อง
ดำเนินการไปตามคำส่ังของผู้ว่าราชการจังหวัดเพราะถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาเหนือตน ตังคำให้
สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าท่ีในระดับปฏิบัติตังต่อไปน้ี

“ ที่เห็นชัดเจนคืองบ CEO ที่ลงมาให้ท้องถิ่น เป็น งบ CEO จังหวัดเป็นเจ้าภาพจัดงานตลาด 
สดน่าชื้อโดยที่เขาเป็นแม่งาน เช่น มีทั้งการให้งบเป็น Event และ เป็นแบบ Continue ต้องถามกอง 
จัดการและแผนงาน”  (คำให ้ส ัมภาษณ ์ของ นางฐรีพร เสร ีสง ผ ู้อำนวยการกองบริหารงาน  
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชะอำ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2548)
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“ ถามว่า Work ไหม ก็ดีกว่าไม่ได้ เช่นถ้ามีเร่ืองโครงการจัดประกวดชายหาดสวยงาม เขาก็ 
จะมาเป็นเจ้าภาพ เป็นแม่งาน ประเมิน ก็ดี ทำให้องค์กรต่ืนตัวมากข้ึน ถึงแม้จะเป็นการต่ืนตัวที'ไม่ 
ถาวร แต่ก็ยังดีท่ีมีการกระตุ้น ดีกว่าไม่มีเลย อะไรมันก็จะดู active”

การใช้งบประมาณในบางคร้ัง พบว่า มีหลายโครงการท่ีไม่ได้เกิดจากการริเร่ิมจากท้องถ่ิน 
แต่ถูกสั่งให้ทำโดยตรง จากผู้ว่า CEO แล้วกำหนดคุณสมบัติของงานรวมท้ัง การจัดซ้ือจัดจ้างกับ 
บริษัทท่ีกำหนดลงมาแล้ว ซ่ึงเหมือนงานในพ้ืนท่ีต้องปฏิบัติตามเพ่ือสนองนโยบายผู้ว่า CEO

“ ก็มี,นะ โครงการแปลก  ๆท่ีเราไม่เมาก่อน ไม่เว่ามาจากบันไดขึ้นไหน กำหนดให้ต้องจ้าง 
บริษัทนั้น บริษัทนี้ เราก็ต้องปฏิบัติตาม เพราะถือเป็นนโยบาย” (คำให้สัมภาษณ์ของ นางวรรณา 
คุดาคาร ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองชะอำ สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 14 พ.ย. 2548)

ความดีดเห็นต่อการบริหารแบบผู้ว่า CEO ในฐานะผู้ปฎิป๋ติงาน
การศึกษาวิจัยพบว่า ในความเสึกของผู้ปฏิบัติ การบริหารงานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแบบ 

บูรณาการถือเป็นประโยชน์อย่างชัดเจนใน 2 ลักษณะ คือ 1.ในต้านอำนาจการสั่งการส่วนราชการ 
ในจังหวัดไต้แบบเบ็ดเสร็จ 2.สร้างการประสานงานระหว่างหน่วยงานไต้ ซึ่งแตกต่างจากการการ 
บริหารราชการในระบบเก่าที่ส่วนราชการของจังหวัดต้องรับคำสั่งและถือปฏิบัติตามนโยบาย และ 
ภารกิจของกระทรวง ทบวง กรม ที่ส ่วนราชการนั้นๆ สังกัดอยู่ ตังนั้นแนวคิดในการบริหารแบบ 
บูรณาการที่ผู้ว่ามีอำนาจสั่งการภายในจังหวัดของตนไต้แบบเบ็ดเสร็จ จะทำให้เกิดการประสานงาน 
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ แบ่งความรับผิดชอบอย่างชัดเจนตามแนวทางการพิจารณาของผู้ว่าราชการ 
จังหวัด ตังนั้นหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดต้องมาร่วมพัฒนา หรือแก้ไขป็ญหาตามการสั่งการของผู้ว่า 
ราชการจังหวัด โดยไม่มีการเกี่ยงงอนในต้านภารกิจ และอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ จึงสร้าง 
ความเสึกของผู้ปฏิบัต ิว่า การบริหารงานแบบใหม่จะทำให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวและม  ี
ความชัดเจนมากกว่าในช่วงเวลาที่ย ังไม่ม ีผ ู้ว ่าราชการจังหวัดแบบบูรฌาการ อย่างไรก็ดี'ในการ 
ปฏิบัติงานภายใต้การบริหารงานแบบบูรณาการยังมีป็ญหาปลีกย่อยที่จะต้องคำนึงถึงอยู่ด้วย เช่น 
ป้ญหาต้านการบริหารงบประมาณที่แต่ละหน่วยงานจะไต้รับจากส่วนกลางเป็นหลัก ตังคำให้ 
สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตังต่อไปนี้

“แต ่ละเร ื่องจะม ีกฎหมายเฉพาะต ้าน  ไม ่ใช ่เป ็น การเพ ิ่มห ร ือลด แต ่ในภาพรวมผ ู้ว ่าก ็ 
สามารถที่จะสั่งบูรณาการหน่วยงานต่าง  ๆ ไต้ดีกว่าเดิม เพราะบางเรื่องตามกฎหมายไม่ไต้ใช้เฉพาะ 
หน่วยใดหน่วยหนึ่งดูแล มีทั้ง มหาดไทย สาธารณสุข โยธาชิการ และผังเมือง ไม่ใช่ว่าหน่วยงาน
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หน่วยหนึ่งมีอำนาจสั่งตรงนั้น ทีน้ีในลักษณะของการบูรฌาการ มันก็ต้องดี ในฐานะท่ีผู้ว่าสามารถ 
ที่จะประสานเพราะปกติมีหน้าที่ทำงานร่วมกันอยู่แล้ว”  ’’(คำให้สัมภาษณ์ของ นายชุทธิพร 
ตันบูญญะศิริเดช ปลัดอำเภอชะอำ เม่ือวันท่ี 14 พ.ย. 2548)

“ ในเรื่องอำนาจการสั่งการของผู้ว ่า CEO ม ีส ่วนดี แต่เติมบางหน่วยผู้ว ่าฯ ส ั่งไม ่ได  ้
เหมือนกัน ส ั่งไม ่ไต้โดยตรง พอมาเป็นอย่างนี้ เดิมที่ส่วนราชการอื่นที่ไม่เคยขึ้น แต่มา!ประเด็นว่า 
ต้อง CEO ต้องร่วมกันนะ มันก็ร่วมโดยอัตโนมัติ และรวมถึงระดับอำเภอ ก็สามารถที่จะใช้จำลอง 
ระด ับผ ู้ว ่าไต ้ค ือไม ่ร ู้ล ่ะ ป ีญหาของชาวบ้านคุณต้องมีส ่วนร่วม บางครั้งเขาบอกว่าไม ่ม ีหน ้าท ี ่
บางครั้งเขาไม่พูดว่า นายอำเภอสั่งไม่ได้ ผ ู้ว ่าส ั่งไม ่ไต ้ เขาจะไม่กล้าพูด เพราะช้างบน นายก ก็ CEO 
บอกว่า ทุกคนต้องร่วมกันแก้ป็ญหา ตรงนี้ดี สามารถที่จะดำเนินการอะไรไต้ เรื่องนี้ไม่ใช่หน่วยใด 
หน่วยหนึ่งรับผิดชอบในการแก้ปีญหา หรือ เช่นการสร้างรายไต้ ไม ่ใช่หน่วยใดหน่วยหนึ่งสร้าง 
ไม ่ใช ่พ ัฒ น าช ุมชนอย ่างเด ียว  ศ ูนย ์พ ัฒ นา'บม ือแรงงานต ้องเข ้ามาร ่วมหมด แ ต ่ม ัน ก็ม ี
กระท่อนกระแท่นบางอย่าง ไม่ค่อย Work เท่าที่ควร มันยังต้องมีงบประมาณของตัวเองการที่จะมา 
รวมกันไม่รู้จะคิดยังไง จะแบ่งกันยังไง ในทางปฏิบัติ แต่ในภาพรวมดี อย่าง OTOP ที่จะส่งเสริมตัว 
น ี้ มันดีมาแล้วในหลักการ แต่มันก็มีข้อจำกัดว่าบางอย่างมันก็ไม่พัฒนาไปสู่การแข่งขันทับที่อื่น 
อย่างที่อ ื่นม ันด ีกว่าอยู่แล้ว นอกจากต้องเปลี่ยน ล ้าไปต ันท ุร ังก ็ไม ่ไหว ไปซ ํ้าก ับเขา” (คำให ้ 
สัมภาษณ์ของนายชุทธิพร ตันบูญญะศิริเดช ปลัดอำเภอชะอำ เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2548)

การกำหนดระเบียบ กรอบระยะเวลา ในการทำงาน และการประเมินผล
จากการศึกษาวิจัยพบว่าเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติมีความเห็นด้วยกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ด้วยตัวชี้วัดตามรูปแบบการบริหารงานแบบบูรณาการ เน่ืองจากสามารถใช้เป็นแผนท่ีแนวทางใน 
การดำเนินงาน สามารถเดินไปสู่เบ้าหมายไต้อย่างถูกต้อง ไม่สับสน อีกนั้งยังสร้างแรงกระตุ้นใน 
การทำงาน และในประการส่ากัญการเช้ามาประเมินผลของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการน้ัน ผู้ 
ปฏิบัติยังมีความรู้สึกว่าสามารถมีการมองปีญหาในท้องถ่ินไต้รอบด้านข้ึนอีกด้วย อย่างไรก็ดีการ 
พิจารณาประเมินผลนั้นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหลุผลความเป็นจริงของการทำไต้ หรือไม่ได  ้
ประกอบเช้ามาด้วย

“ผมว่ามันก็ดี ล้าเราไม่กำหนดเบ้าหมาย ระยะเวลา การพัฒนามันก็ไม่กระเตื้อง แต่ทีนี้ไม่ใช่ 
เขี้ยว Deadline คุณทำไม่ได้จะต้องย้าย ประเมินไม่ไต้แล้วคุณต้องย้าย แต่ต้องดูเหลุผลด้วยว่าที่เขา 
ทำไม่ไต้เพราะอะไร มันเป็นข้อจำกัด ภาคใต้คุณไปเองไม่ไต้หรอก แต่มันก็มีนะ ไม่รู้ว่าจริงไม่จริง 
ทำไม่ได้ก ็โดนย้ายเข้ากระทรวง อันนี้ผมไม่รู้จริง  ๆ ว่า เป็น่ผิมือผู้ว่า CEO หรือมีเรื่องลึกอะไรกว่า 
นั้นหรือไม่ เพราะเราก็ไม่รู้ว ่าที่เขาประเมินมาแล้ว ตัวชี้วัดมันอยู่ในเลขตัวเท่าไร แต่ตรงนี้หมายถึง
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ว่า เป็นการตั้งโจทย์ให้คุณทำนะ ไม่งั้นทำเป็นเมื่อ CEO กำหนดว่าคุณต้องทำให้ได้ คุณทำไม่ได้ก็ไม่ 
เป็นไร ตอนนี้ม ันมีโบนัส คุณทำได้เท่าไร คุณก็ได้โบนัสเยอะ ตัวชี้ว ัดเป ็นคุณสามารถลดอุบัติเหลุ 
ได้ ก็ได้แต้มแล้ว คือผมว่าดีนะ คล้าย  ๆ กับว่ามันเป็นโจทย์ คุณทำอะไรสักอย่าง ถ้าไม่มีโจทย์ก็ไม่ร้ 
ว่ามันมีผลสำเร็จหรือไม่ (คำให้สัมภาษณ์ของนายสุทธิพร ตันบุญญะศิริเดช ปลัดอำเภอชะอำ เม่ือ 
วันที่ 14 พ.ย. 2548)

“ มีคณะกรรมการและหน่วยงานมาประเมินเป็นกลุ่ม จังหวัด ผู้ว่าฯ และเกษตรจังหวัด ถาม 
ว่ากลัวไหม ไม่กลัว เพราะก็เหมือนเป็นงานที่เราทำอยู่แล้ว เพียงแต่เรามาดูว่าในแต่ละฃ้อที่เรา 
ประเมินคุณทำได้ดีแค่ไหน ซึ่งเราจะทำอยู่แล้วแต่มองไม่เห็นปีญหา เขาอาจจะมาช่วยมองป็ญหาให ้
เรา ติติง ก็ดีนะคะ”

“ดีกว่าไม่มี ยอมรับ ถึงแม้จะมีการมองว่า เมื่อมีการประกวดทีก็มีผักชีโรยหน้าที แค่ใน 
ฐานะผู้ปฏิบัติ ก็ดีกว่าไม่มีผักชีโรยหน้านะคะ เพราะการท่ีจะมีผักชีโรยหน้าก็ต้องเตรียมตัว เตรียม 
พื้นที่ เตรียมหลายอย่าง มีการกระเตื้องขึ้น ทั้งคนวิ่งงาน ทั้งคนปฏิบัติเอง ยังดีกว่า ในฐานะ 
ผู้ปฏิบัติงานยังดีกว่า เทศบาลใหญ่  ๆก็ต้องรักษาหน้าตา โดยเฉพาะชะอำ กับ หาดเจ้าสำราญ ถ้าหาด 
เจ้าสำราญจัดได้ดีกว่า เราก็ต้องพิจารณาตัวเองว่า เม่ือหลายอย่างเรามีพร้อมกว่าเขา ทำไมเราตุ้เขา 
ไม ่ได ้”  (คำให้สัมภาษณ์ของ นางชุรีพร เสรีสง ผู้อำนวยการกองบริหารงานสาธารณสุขและ 
ส่ิงแวดล้อมเทศบาลเมืองชะอำ สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 14 พ.ย. 2548)

จากประเด็นในด้านการประเมินผลข้างต้น ผู้ว ิจ ัยได้ทำการวิเคราะห์ และค้นพบว่า การ 
ประเมินผลด้วยตัวชี้วัดส่งผลให้มีการแข่งขันกันเองระหว่างพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดเดียวกัน ซึ่งเป็น 
แรงกระตุ้นในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเพิ่มมากขึ้น แต่การพัฒนา หรือการดำเนินการของท้องถิ่น 
ในลักษณะตังกล่าว ไม่ได้เป ็นการดำเนินการด้วยจิตสำนึกที่ต ้องการพัฒนาท้องถิ่น โคยมีผู้ว ่า 
ราชการจังหวัดเป็นผู้สร้างจิตสำนึกในการทำงานเป็นทีมเพื่อผลสัมฤทธในภาพรวมของการพัฒนา 
จังหวัด หากแต่เป ็นจ ิตสำนึกในการแข่งข ันเน ื่องจากกลัวจะอับอายหรือเส ียหน ้า ตังนี้นการ 
ประเมินผลด้วยตัวชี้วัดจึงทำให้มีการตื่นตัวในลักษณะชั่วคราวตังเช่น “  ผักชีโรยหน้า”  อันสะท้อน 
ให้ เห็นว่าผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบุรณาการยังไม่สามารถดำเนินการอย่างที่ควรจะเป็นเท่าที่ควร
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ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปสงภายหลังการมึผู้ว่ใ CEO
จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยพบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีความเห็นว่าหลังจากมีการใช้นโยบาย 

การบริหารงานแบบบูรณาการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดบัน ในภาพรวมของการบริหารของจังหวัดดี 
ข้ึนเล็กน้อย แต่ยังไม่มีความชัดเจน ซ่ึงมีการเสนอแนะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดควรมีบทบาทในการ 
บริหารงานแบบบูรณาการมากกว่าน้ี

“ หลังการมีผู้ว่า CEO ก็ถือว่าดีขึ้นในระดับหนึ่ง ถ้าถามว่าชัดเจนไหม ก็ยังไม่ชัดเจน 
เท่าท่ีควร เขาควรจะช่วยเหลือ ศักยภาพของเทศบาลชะอำ ส่วนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นอื่นที่ยังไม่พร้อม ผู้ว่า CEO ก็มีส่วนช่วยได้”  (คำใน้สัมภาษณ์ของ นางวรรณา เาดาคาร 
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองชะอำ สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 14 พ.ย. 2548)

ความร่วมมือคันในการส่งเสริมการท่องเท่ียว
ในประเด็นด้านการบริหารการท่องเที่ยวผู้วิจัยพบว่า ฝ่ายบริหารยังมีความระมัดระวังใน 

เรื่องของการแข่งขันกันด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยจะให้ความสำคัญต่อสาระส์าคัญ 
ของการส่งเสริมธุดขายไม่ให้ออกมาในลักษณะของการแย่งชิงลูกค้าคันคับพื้นที่ใกล้เคียง ดังการให  ้
สัมภาษณ์ในประเด็นของการรณรงค์แข่งชันด้านการท่องเที่ยวคับพื้นที่ใกล้เคียง

“ ในส่วนนี้ไม่มี ล้าเราทำอย่างนั้น มันจะเปีนเหมือนการโจมดีใส่ร้ายโดยที่จะเสียภาพรวม 
ไปเปล่า  ๆ เราก็แสดงธุดขายของเราให้นักท่องเที่ยวเป็นผู้เลือก ล้าเราไปบอกว่าคนมาเที่ยวชะอำ 
ดีกว่าหัวหินก็จะเท่าคับเปีนการทำลายเขาทางอ้อม”

“อีกประการหนึ่ง กลุ่มเป้าหมายไม่เหมือนคัน คือ ลักษณะของชะอำจะเป็นการท่องเที่ยว 
โดยธรรมชาติ คือ พักผ่อนจริง  ๆ อย่างหัวหินต้องบอกว่า มีความหลากหลายมากกว่าชะอำ ในเร่ือง 
ของแหล่งบันเทิง แหล่งสถานที่กินมากกว่า โดยธรรมชาติจริง  ๆชะอำค่อนข้างที่จะสมบูรณ์”

“ การส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน่วยงานการท่องเที่ยวช่วยดูแลประสานงานอยู่แล้ว ในชะอำ 
มีการท่องเที่ยวภาคกลาง เขต 2 ดูแล ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวให้ชาวต่างชาติอยู ่
แล้ว ในส่วนเอกชนก็มีโรงแรม เขาก็มีการทำตลาดอยู่ตลอด ในเรื่องโรงแรม เขาก็ต้องทำตลาด 
ในช่วงของนักท่องเที่ยว ในส่วนอื่นก็เป็นกิจกรรมในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะ 
เป็นประเพณี เช่น สงกรานต์ เราก็เชิญภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม”

“ บางอย่างเทศบาลดำเนินการเอง คือ เราเอาเขามาร่วม บางอย่างภาคเอกชนเป็นคนจัด เรา 
เองไปสนับสบุนเขา ในส่วนของบุคลากรของเขาเอง เครื่องไม้เครื่องมือต่าง ”ๆ
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“ในเร่ือง OTOP เทศบาลพยายามส่งเสริมการสร้างอาชีพ เป็นกลุ่ม เราพยายามส่งเสริม 
โปรโมทให้” (คำให้สัมภาษณ์ของ นายนุกูล พงษ์สมบูรณ์สิริ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชะอำ 
เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2549)

ปัญหาการจัดการกับฟ้ญหาส่ิงแวดล้อมในเขตอำเภอชะอำ

จากคำถามในการสัมภาษณ์ในประเด็นของการจัดการส่ิงแวดล้อมในเขตอำเภอชะอำ ผู้วิจัย 
พบว่าเป็นการดำเนินการตามลำพังของเทศบาลเมืองชะอำ โดยไม่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเข้ามามีส่วน 
ร่วม และยังไม่มีการประสานข้อมูลกับพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อการวางแผนแก้ไขปัญหานี้าเสียร่วมกันทั้ง 
ระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งยังไม่มีการประสานการแก้ไขปัญหานำเสียกับอำเภอหัวหินที่มีอาณาเขต 
ทางทะเลติดต่อกับอำเภอชะอำ สรุปได้ว่าการดำเนินการยังอยู่ในลักษณะต่างคนต่างทำอยู่ ซ่ึงการ 
ดำเนินการยังมีข้อจำกัดในด้านงบประมาณเนื่องจากพื้นที่ชายหาดชะอำมีความยาว ในด้านความ
คิดเห็นต่อการร่วมกันสร้างโรงกำจัดนํ้าเสีย กับอำเภอหัวหิน จากการสัมภาษณ์พบว่า เจ้าหน้าท่ีใน 
ระดับปฏิบัติมีความเชื่อว่าไม่สามารถทำได้ เน่ืองจากข้อจำกัดมีข้อจำกัดในด้านพื้นที่และด้านการ 
บริหารที่จะควบคุมการปฏิบัติได้ยาก

“ณ ปิจธุบัน มันยังไม่เกิด แต่อนาคตมันต้องเกิด ล้าเราไม่มีการเตรียมการรองรับท่ีดี คือ 
ปีญหาเร่ืองนาเสีย เพราะชะอำกำลังเจริญเติบโตท่ีไวมาก จะสังเกตได้ว่าในระยะ 1 -  2 ปี ท่ีผ่านมา 
จะมีธุรกิจลงมามากมาย ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม ท่ีพักอาศัย คอนโด ค่อนข้างท่ีจะมีการลงทุนกันมาก 
ซ่ึงเร่ิมมองเห็นว่า ในอนาคต การเจริญเติบโตค่อนข้างไว ในการดูแลส่ิงแวดล้อม คงจะต้องดูแลใน 
เร่ืองป็ญหาน้ําเสีย ต้องไม่ให้ทำลายคุณภาพท้ัาท่ียังดีอยู่ ผมได้ดำเนินการไปแล้วใน เฟส 1 ชะอำมี 
พ้ืนท่ีค่อนข้างกว้างและยาว ชายหาดมีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร ในเร่ืองของการลงทุนก็มี 
อย่างต่อเน่ือง ได้ให้บริษัทท่ีปรึกษาออกแบบวางระบบน้ําเสียเพ่ือรองรับความเจริญเติบโตขณะนี 
กำลังศึกษาอยู่ น่ีเป็นความคิดริเร่ิมของเทศบาล ไม่ใช่ผู้ว่า ส่วนการแลกเปล่ียนข้อมูล ระหว่างพืนท่ี 
เช่น ปีญหาน้ําเสีย ตอนน้ียังไม่มี เราก็ดูแลของเราอยู่”  (กำให้สัมภาษณ์ของนายบูกูล พง«สมบูรณ์สิร ิ
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชะอำ เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2549)

“การสร้างโรงกำจัดนํ้าเสียร่วมกันทำไม่ได้ เพราะเฉพาะในพ้ืนที่ จะทำให้ครอบคลุมยังยาก 
เลย เพราะต้องใช้งบประมาณมหาศาล การ share เป็นเรื่องใหลุ] ศักยภาพของพื้นที่ และการวาง 
ระบบมันไม่เหมือนกัน เป็นไปไม่ได้ การทำท่อยาวมาก  ๆ เป็นไปไม่ได้ ต่างคนต่างดูแลกันเอง
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สีกว่า” (คำให้สัมภาษณ์ของนายชุทธิพร ตันบุญญะศิริเดช ปลัดอำเภอชะอำ เม่ือวันท่ี 14 พ.ย. 
2548)

จากข้อมูลข้างต้นสามารถสะท้อนให้เห็นถึง!]ญหาในต้านการไม่มีการบูรณาการอย่าง 
แท้จริงของกลุ่มจังหวัดในแง่งบประมาณ ซึ่งหากพิจารณาแล้ว นอกจากผู้ว่าราชการจังหวัดควรจะ 
เล็งเห็นป็ญหาที่ต้องเผชิญร่วมกันและมีบทบาทในการริเริ่มการดำเนินการร่วมกันเพื่อเตรียมตัว 
รองรับปีญหาที่ต้องเผชิญร่วมกันในอนาคตแล้ว อีกปีจจัยหนึ่งที่สามารถจะเข้ามาช่วยเหลือหรือเข้า 
มาเป็นตัวกลางประสานงานในการดำเนินการในการแก้!]ญหาดังกล่าวไต้ คือ คณะกรรมการ 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด(กกจ.) ที่จะต้องเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือในด้านการประสานงาน 
และเป็นตัวกลางที่จะนำป็ญหาที่เกิดขึ้นนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี(ข้อ 9-17 ระเบียบสัานัก 
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2546) เพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติ 
และกำหนดวิธีแล้บีญหาให้ชัดเจน เนื่องจากหากไม่มีการคำนึงถึงการแล้บีญหาในต้านนี้อย่างจริง 
แล้ว ปีญหาล็จะไม่ไต้รับการแก้ไขหรือบรรเทาไปไต้เลย เพราะยังติดปีญหาในต้านงบประมาณที,ยัง 
ไม่มีการบูรณาการ และผู้ปฏิบัติล็ยังมีแนวคิดในการดำเนินการแก้ปีญหาในลักษณะต่างฝ่ายต่างทำ

ในประเด็นของบีญหารของการจัดการต้านสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยพบว่าปีญหาเกิดจากชะอำมี 
พื้นที่กว้าง และมีบีญหาประชากรย้ายถิ่นจึงทำให้ขาดจิตสำนึกในการรักพื้นที่ และคนในท้องถิ่นยัง 
ไม่ไต้รับการศึกษาเท่าที่ควรตังกำให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้านสาธารณชุขตังนี้

“ ม ีป ีญหาส่ิงแวดล้อมท่ีจัดการไต้ยาก เน่ืองจาก ชะอำ ม ีพื้นท่ีมากถึง 113 ตร.กม. ท้ังอำเภอ 
เลียบชายหาด การท่องเท่ียวท่ีเจักเฉพาะชะอำ เม่ือพ้ืนท่ีมาก การจัดการก็ไม่ท่ัวถึง มีหลายเร่ือง ส่วน 
ระบบการศึกษา แรงงานต่างด้าว แรงงานเคล่ือนย้าย ควบคุมยาก และ เร่ืองแรงงานย้ายถ่ิน จากท่ีอ่ืน 
มีค่อนข้างสูง ทำอย่างไรให้เขามีจิตส์านึก เราต้องเปลี่ยนคนที่ทำงานและคนที่มารับบริการ ต้อง 
ไต้รับความร่วมมือ นโยบายต้องดูความพร้อมของประชาชน ว่าประชาชนส่วนหนึ่งไม่ใช่คน 
ท้องถ่ิน คนค้าขายชายหาด เป็นคนต่างถ่ินมาก ในเรื่องของความรักพ้ืนที่ไม่ค่อยมี คนท้องถ่ินเองก็ 
ยังไม่มีการศึกษา เด็กวัยลุ่นไม่เห็นความสัาคัญของการศึกษา มีเด็ก ม.6 มี.3 ต้ังท้อง อาชีพส่วนใหญ่ 
เป็น ชาวประมง, ทำนา, รับจ้างทั่วไป, แม่บ้านคอนโด, แคชเชียร์ (กำให้สัมภาษณ์ของ นางฐรีพร 
เสรีสง ผู้อำนวยการกองบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมเทศบาลเมืองชะอำ สัมภาษณ์เม่ือ 
วันท่ี 14 พ.ย. 2548)
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กใรประสานงานระหว่างพ้ืนท่ีชะอำ หัวหิน

ผู้วิจัยพบว่ามีการประสานงานเป็นครั้งคราวโดยเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติ โดยไม่มีลักษณะท่ีมีผู้ว่า 
ราชการจังหวัดเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งการประสานของเจ้าหน้าที่จะอยู่ในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ ดัง 
คำให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองดังต่อไปนี้

“มันไม่ค่อยมี มีแต่เร่ือง ขอยก case ตัวอย่าง เช่น ไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ชะอำบางส่วนที่ต่อ 
แดน หน่วยจัดการอยู่ที่หัวหิน พอชาวบ้านมีป็ญหาเรื่องกระแสไฟตก ไฟดับ เขาบอกไม่สะดวกใน
การประสานกับทางหัวหิน ไม่มี!]ญหาตรงนี้ พูดอีกอย่าง เราต้องรับให้ แต่ว่า อันน้ันมันนอกเหนือ 
อำนาจของนายอำเภอแล้ว เราส่ังเขาไม่ได้ แต่เร่ืองอ่ืนการประสานไม่ค่อยมี แต่เร่ืองการประสานใน 
ระดับอำเภอ ปลัดอำเภอก็โทรหากัน แต่ส่วนใหลุ]จะยังไม่มี เร่ืองท่ีต้องประสานแต่ก็ยกตัวอย่างเร่ือง 
ท่ีชาวบ้านเดือดร้อน เช่น ไฟดับบ่อย ไฟตก เราก็ประสานให้ เขาขอโอนว่าให้กิจการไฟฟ้ามาข้ึนกับ 
ชะอำ เพชรบุรี คือ ตามเขตจังหวัดเลย ทุกวันน้ีหัวหินเขาเข้ามาดูแลอยู่ เร่ืองน้ีเป็นการประสานงาน 
ตามปกติ ไม่ใช่ผู้ว่า CEO ส่ัง เป็นการประสานงานต้านข้าง แต่ท่ีน้ีท่ีว่า ล้าถึงข้ันให้ผู้ว่าฯ ส่ัง ยังไม่ 
เคยมีเลยนะ เพราะเป็นเร่ืองท้องถ่ินในเร่ืองท่ีผู้ว่าฯ ส่ัง มันไม่มีเร่ืองติดต่อนะ ในส่วนของปกครองท่ี 
รู้ตรงน้ี,, (คำให้สัมภาษณ์ของนายชุทธิพร ดันบุญญะศิริเดช ปลัดอำเภอชะอำ เม่ือวันท่ี 14 พ.ย. 
2548)

ข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าหากพิจารณาในระดับกลุ่มจังหวัดซึ่งในจังหวัดกรณีศึกษา 
เป็น คือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นที่ที่มีอาณา 
เขตติดต่อกัน และอยู่ในกลุ่มจังหวัดเดียวกัน คือ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ต้องรองรับปิญหา 
ร่วมกันในหลายๆ ด้าน เช่นป็ญหาต้านสิ่งแวดล้อม แต่จากข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่ปรากฏ 
กลายเป็นว่าผู้ปฏิบัติหรือแม้แด,ผู้บริหารท้องถิ่นเองยังมีความคิดที่จะจัดการกับปีญหาที่เกิดขึ้นใน 
ลักษณะต่างคนต่างทำอยู่ ไม่มีการประสานงาน หรือแม้มีการประสานงานก็เป็นไปในลักษณะที่เป็น 
ครั้งคราว ไม่เป็นทางการ และเมื่อพิจารณาในประเด็นการแก้ไขปีญหาภายในจังหวัด ก็จะเห็นไต้ว่า 
เทศบาลเมืองชะอำดำเนินการโดยลำพัง ไม่มีการบูรณาการการแก้ป็ลุเหาร่วมกันภายในจังหวัด ตาม 
แนวทางของการบริหารงานแบบบูรณาการ

ในประเด็นต่อมา เมื่อพิจารณาในต้านการพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างอำเภอชะอำ และ 
อำเภอหัวหิน แม้ว่าผู้บริหารท้องถิ่นไม่มีแนวคิดที่จะมีการแข่งขันกัน หากแต่ก็ไม่มีแนวคิดที่จะมี 
การประสานงานเพื่อมีการบริหารจัดการท่องเทียวแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นไต้อย่างชัดเจนว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวก็ยังเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างทำ 
เช่นเดียวกัน ซึ่งเมื่อกลับมาพิจารณาภาพรวมในต้านการพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับกลุ่มจังหวัด
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แล้ว ย่อมจะพิจารณาได้ว่าไม่เกิดการบูรณาการในการพัฒนาการท่องเท่ียวในระดับกลุ่มจังหวัด ซึ่ง 
ส่งผลให้ยุทธศาสตร์ในด้านการท่องเที่ยวในภาพรวมไม่ประสบผลสำเร็จตามวัตลุประสงค์ และ 
ลักษณะน้ีก็แสดงให้เห็นถึงการไม่เข้ามามีบทบาทของคณะกรรมการยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด(กกจ.) 
ที่ต้องเข้ามาทำหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุน และประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐรวมถึง 
ภาคเอกชนเพื่อให้มีการพัฒนาให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด อีก 
ประการด้วย ซึ่งด้วยเหตุดังกล่าวก็เป็นป้จจัยสำคัญที่ทำให้การบริหารงานแบบบูรณาการตาม 
แนวนโยบายของรัฐบาลยังไม่ประสบความสำเร็จ

การสนับสนุนจากภาครัฐในด้านธุรกิจการท่องเที่ยวแบบสปา
จากคำถามในประเด็นความคิดเห็นต่อการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านธุรกิจการท่องเที่ยว 

สปา พบว่าในระดับอำเภอยังไม่มีส่วนสนับสนุนมากนัก ซึ่งป้จธุบันโรงแรมขนาดใหญ่มีการตอบ 
รับต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้มีการปรับเปลี่ยนให้มีบริการด้านสปา ซึ่งโรงแรมหรือธุรกิจ 
ขนาดใหญ่แทบจะไม่ต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากภาครัฐเลย และมีในหลายกรณีที่การบริหารของ 
ผู้ว่า CEO ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรในภาคธุรกิจได้อย่างทันท'วงที จึงทำ 
ให้ในบางครั้งภาคธุรกิจมีการกระทำความผิดกฎหมายโดยไม่มีเจตนา โดยความต้องการของภาค 
ธุรกิจสปาขนาดใหญ่ จะมีการความต้องการการสนับสนุนภาครัฐในเรื่องการรับรองมาตรฐาน 
เท่าใร้ัน ซึ่งการให้ความช่วยเหลือในการออกใบอนุญาตนั้นในบางครั้งเจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถ 
ปฏิเสธได้ ดังคำให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ดังต่อไปนี้

“ในเรื่องการแข่งขันมันก็มี ธุรกิจก็ต้องโฆษณาแข่งขัน เช่นตอนนี้มี วิรันดา มีการโฆมอท 
ประชาสัมพันธ์ ทำตลาด เป็นธรรมดาธุรกิจต้องมีการแข่งขัน

ถามว่ามีการสนับสนุนหรือไม่ ในระดับอำเภอไม่มี เขามีศักยภาพอยู่แล้ว อำเภอก็ไป
ช่วยอะไรไม่ได้มาก อย่างดีก็มีแนะนำ แต่แนะนำก็ไม่ได้มากเพราะเขามีประชาสัมพันธ์ออกข่าว 
โทรทัศน์ของเขาอยู่แล้ว

ในเรื่องของการขออนุญาตตั้งโรงแรม การนวดแผนไทย ก็เข้าไปอยู่ในส่วนของ
สาธารณสุข แต่อำเภอก็เข้าไปอยู่ในส่วนของกรรมการ เข้าไปตรวจ แต่เรื่องการสนับสนุน ส่งเสริม 
ด้านการท่องเที่ยวไม่มีเลย เราเข้าไปไม่ได้ เขามีทีมอาชีพ เราไปแนะนำช่วยเขาไม่ได้ ก็คงอำนวย 
ความสะดวกในเรื่องอื่น  ๆ เช่นการขอใบอนุญาต การผ่อนผันในเรื่องต่าง  ๆ ตรงน้ีเขาก็ลงทุนเป็น 
100 ล้านแล้วพูดกันจริง  ๆ มีการสร้างไปก่อนแล้วค่อยมาขออนุญาตทีหลัง ก็ต้องอนุมัติกันไป” (คำ 
ให้สัมภาษณ์ของนายสุทธิพร ดันบูญญะศิริเดช ปลัดอำเภอชะอำ เม่ือวันท่ี 14 พ.ย. 2548)
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ความคิดเห็นต่อผู้ว่า ÇEO ของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานใน»ฃตอำเภอหัวหิน
จากการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้วิจัย ท่ีได้สัมภาษณ์กลุ่ม 

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานถึงความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการใน 
เขตอำเภอหัวหิน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่าเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในเขตอำเภอหัวหินน้ันมีความ 
เจ้าใจในแนวทาง และชุดบุ่งหมายของการบริหารของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการเป็นอย่างดี 
และมีแนวโน้มในการสนับสบุนการบริหารราชการแบบบูรณาการอย่างเต็มท่ี จากการสัมภาษณ์ยัง 
สามารถทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในบทบาท 
ต่างๆ ภายใต้กรอบการบริหารงานแบบบูรณาการ ท่ีส่งผลดีต่อการบริหารจังหวัด ซ่ึงแตกต่างไปจาก 
การบริหารงานแบบเดิม จนสามารถทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสัมผัสได้ ดังปรากฎในคำให ้
สัมภาษณ์ดังต่อไปน้ี

“ผู้ว่าฯ ก็เหมือนผู้ช่วยนายก คือการท่ีเขามีอำนาจเบ็ดเสร็จ ทำให้บทบาทของเขาจะช่วย 
ประสาน อย่างแนวราบ เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งสังกัดส่วนภูมิภาคอีกหรือรัฐวิสาหกิจ 
เอกชน ภาคประชาชน ทำอย่างไรเราถึงจะสามารถบริหารพัฒนาแบบบูรณาการจะเป็นต่างคนต่าง 
ทำเหมือนสมัยก่อน มันทำให้เกิดการขาดการเช่ือมโยงของจ้อมูลแล้วก็ต่างคนต่างทำ งบประมาณ 
ต่างคนต่างทำ เพราะฉะนั้นหากมาบูรณาการกันได้ มันถึงจะทำให้งานนั้นไม่ซํ้าซ้อน เป็นการ 
ประหยัดงบประมาณ พอมาบูรณาการบทบาทของ CEO ต้องลงมา เพราะล้าไม่ลงมา ฉันก็ถือว่าฉัน 
แน่ เธอแน่ เพราะถ้าไม่ลงมาฉันก็ถือว่าฉันแน่ เธอก็ถึอว่าเธอแน่ เพราะฉะน้ันผู้ว่าฯ ล้าเราติดขัด 
เกี่ยวกับการทำโครงการ อย่างตามเรื่องหัวหินเมืองในผัน มันก็มาจากนโยบายของจังหวัด เราใน 
ฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เราก็รับนโยบายมาปฏิบัติเพราะเรามีศักยภาพในเรื่องของ 
งบประมาณ พ้ืนท่ี แต่เราก็ต้องระดมสมอง ความคิดเห็น ระดับทรัพยากร มาบูรณาการทีน้ัถ้าหากไม ่
มี CEO มันก็ไม่มีคนที่มีอำนาจสูงชุดในการสั่งการว่า คนนั้นทำอย่างนั้นอย่างนี้ เพราะต่างคนต่าง 
ถือว่าเท่ากันในส่วนราชการ ล้าหากมีคนที่มีอำนาจเหนือกว่าสั่งหน่วยงาน เหมือนกับนายก ใคร ๆ ก็ 
ต้องพังนายก เพราะท่านมีอำนาจเด็ดขาดอยู่ในมือมันทำให้การประสานงานหรือการทำงานเสร็จ
อย่างรวดเร็วลุล่วง ดี ดีแน่นอน เพราะต่างคนต่างหน่วยถือว่าตนเองมีเอกภาพในการทำงาน บาง 
หน่วยหัวหน้าองค์การมีความสมานฉันท์ที่แต่เดิม การทำงานอาศัยความคุ้มเคยกันส่วนดัวก็ทำได้
แต่ก็มีบางอย่างที่เราไปสั่งเขาไม่ได้ เช่น นายกเทศมนตรีหัวหินต้องประสานฝ่ายการทางในเร่ือง 
หรือภูมิทัศนั หรือดีเสันจราจรท่ีอยู่ในเขต ล้าเรามีปีญหากับหัวหน้าเขตการทาง ถามว่าเขาให้ความ 
ร่วมมือเราไหม แต่ล้ามีผู้ว่า CEO โทรมาประสาน ช่วยตีเล้นให้หน่อย มันเป็นโครงการของจังหวัด
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คือ มันดีแน่นอน คือจังหวัดเป็นเหมือนพลังที่จะขับเคลื่อนเราไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ใช่ต่างคน 
ต่างความคิดเพราะว่า สุดท้ายแล้วมติไนที่ประชุมที่จะมีผู้ว่าหรือท่านรองโดยที่ได้รับมอบหมายจาก 
ผู้ว่าให้มาดูแลตรงนี้ ได้มาติดตามประเมินผลทุก 2 เดือน จะมาติดตามผลโดยคณะทำงานของ 
จังหวัดลูว่าประเด็นไหน (ใน 5 ด้าน) ท่ีต้องทำ ประเด็นไหน จะติดตามความคืบหน้าอย่างไร มี 
ปีญหาตรงไหน ท่านจะลงมาแก้ ลงมาช่วย นี่ก็เป็นพลังที่อยู่ข้างหลังคอยขับเคลื่อนผลักดันให ้
ประเด็นคณะทำงานทางยุทธศาสตร์ของคณะทำงานทั้ง 5 ด้าน บรรลุวัตลุประสงค์ของโครงการหัว 
หินเมืองในฝืน เพราะฉะน้ี'นมีน่ะดี แน่นอนไม่มีข้อเสีย เพราะว่าอย่างไรกีแล้วแต่ถึงแม้เป็น CEO 
ท่านก็ยังต้องบริหารในรูปแบบของ CEO ที่มีรูปแบบระเบียบปฏิบัติรองรับ ในส่วนของท้องถิ่นก็มี 
อิสระในการบริหารงานอยู่แล้วตามกฎหมายการกระจายอำนาจตาม พรบ. เทศบาล ก็มีดี ท้องถิ่นก็มี 
ความคล่องตัวในการปฏิบัติอยู่แล้ว บวกกับพลังสนับสนุนจากจังหวัดคือ CEO ทำให้งานลุล่วง 
เพราะว่า CEO เหมือนมีแม่เหก็กระดมสมอง CEO มีท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ใช่ไหมคะ เช่น พ่อท้า 
นักธุรกิจและภาคประชาชน คือ กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ชุมชนหรือตัวแทนชาวบ้าน ระดมความคิดเห็น 
อยู่แล้ว มันก็ดีกว่าหน่วยงานคิดเอง เพราะว่าตอนทำ โครงการ ผู้ท่ีลงมามีท้ังผู้แทนจากส่านัก 
พระราชวัง ผู้แทนจากกองทัพ 3 เหล่าทัพ มีผู้แทนของกระทรวงมาช่วยกันระดมความคิดเห็น พอ 
ระดมความคิดเห็นจนออกมาเรียบร้อย ก็มีการทำวิสัยทัศน์ ใช ้ SWOT ในการกำหนดในเรื่องของ 
ศักยภาพของพ้ืนท่ี แล้วออกมาเป็น พันธกิจ พอตรงนี้ออกมาแล้วก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ คือ จะมีเจ้าภาพหมด ผู้ว่าจะเป็นผู้ประสานงาน เป็นผู้ผลักดันเป็นเจ้าของนโยบาย คือ 
CEO นั่นแหละ เป็นไปได้ว่าที่มีอยู่ในเขตที่ประทับ แต่ก็มี1ขีดจำกัด เช่น ตอนที่มีบีญหาน้ีาท่วม ซ่ึง 
ล้าลงลึกเราจะไม่ทราบ แต่บีญหาน้ีาท่วม เน่ืองจากมีความเป็นเมืองและไม่ได้มีการวางผังเมืองมา 
ก่อน ตอนนี้จะเห็นได้ว่ามีโครงการจัดทำผังเมืองเฉพาะกำลังอยู่ในระหว่างการประชุมสรูบั โดย 
กรมโยธาธิการร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา โดยกรมโยธาธิการเป็นเจ้าภาพ พอจัดทำผังเมืองรอบมาแล้ว 
ก็เป็นท่ีมาของกฎหมายด้วย กฎหมายหลายตัวก็จะต้องรอผลการสีกษาจากการทำผังเมืองเฉพาะ
(เทศบัญญัติควรทาสีอาคาร เทศบัญญัติการจัดทำพ้ืนท่ี เฉพาะชุมชนสะพานปลาชายทะเล เทศ 
บัญญัติการกำหนดท่ีจอดรถ คือจะต้องรอผลการศึกษาตรงน้ีทำหมด แตกมีบางด้านท่ียังมองว่ามัน 
ขัดกับกฎหมายใหญ่ คือกฎหมายรัฐธรรมนูญ เช่นในเรื่องของการทาสีอาคาร ท่ีเป็นสิทธิเสรีภาพ 
ของประชาชน ต้องลองถามดู อัยการอยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่ เพราะฉะน้ัน ทุกด้านทำพร้อมกัน 
มีแผนดำเนินงาน 3 ป ี”

“ตรงน้ีด้านเมืองน่าอยู่ เป็นแผนใหญ่จึงเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ี 
กำหนดให้มีการพัฒนาอย่างย่ังยืน คือบ้านเมืองน่าอยู่ นโยบายของจังหวัด นโยบายของอำนาจใน 
ท่ีสุดก็ต้องให้สอดคล้องกันไป ตรงน้ีจะครบซ่ึงบีญหาของหัวหิน และการท่ีตรงน้ีสำเร็จลุล่วงต้อง
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บอกว่า ส่ิงท่ีสำคัญท่ีชุดคือนโยบายของจังหวัด ไม,ใช่ความคิดของเทศบาลหัวหิน เพราะเทศบาลหัว 
หินเป็นงานปกติอยู่แล้ว ท่ีจะต้องพัฒนาส่ิงเหล่าน้ี แต่ว่า power ท่ีทำให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน จังหวัด 
กำหนดจะเป็นตัวกำหนดนโยบาย โดยในตัวของความคิดเห็นโดยให้ CEO ให้เป็นประโยชน์มาก 
ต่อการบริหารงานของท้องถ่ินแล้วทำให้เรามีประสบการณ์มากข้ึน ระดับพลตรี ระดับดอกเตอร์ 
ระดับอธิบดี มาประชุม ทำให้เจ้าหน้าท่ีท่ีทำไต้พัฒนาศักยภาพในเร่ืองหลาย ๆ เร่ือง ก็ได้เข้าใจคำว่า 
CEO มากข้ึน ในฐานะท่ีอยู่ตรงน้ีเรา!เลยว่า ในเชิงวิชาการ CEO ท่านนายกท่านคิดลูกแล้ว เพราะ 
การบริหารงานล้าไม่มีใครท่ีมีอำนาจสูงชุด ท่ีจะดัดสินใจก็จะเก่ียวคันไปเก่ียวคันมา แล้วอีกอย่าง 
หน๋ึง การระดมสรรพกำลัง ทรัพยากรก็จะมีความคุ้มค่า ไม่ซ้ําซ้อนคัน อันน้ีคือหัวหินเมืองน่าอยู่ ก็ 
จะเป็นดำริของสภาพัฒน์ ช๋ึงก็ต้องทำวิสัยทัศน์เหมือนคับดูว่าชาวบ้านเขาต้องการอะไร โดยท่ัวไป 
เราก็มีแผนพัฒนา 3 ป ี”

“สรุปว่ามีผู้ว่า CEO น่ีดีแน’นอน ในจังหวัดลองคิดดู ถ้าไม่มีก็ต่างคนต่างทำ นอกจากจะไป 
ประสานคัน ก็โอเค แต่ว่าไม่มีใครสั่งหน่วยงานในจังหวัดไต้เลย แต่ผู้ว่า CEO ให้คุณให้โทษไต้ ใคร 
ไม่ปฏิบัติตามก็อาจจะถูกย้ายไปอยู่ที่อื่น มิฉะน้ีนต่างคนต่างก็ทำ ขาดการเชื่อมโยงข้อมูล งานอาจจะ 
ซ้ําซ้อน คันทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ เขาเรียกว่า ใช้งบประมาณอย่างไม่คุ้มค่า เกิดขึ้นไต้ เหมือน 
ในบ้านไม่มีใครเป็นใหญ่ เท่า ๆ กัน หมดแล้วอย่างนี้จะไปบริหารงานคันยังไง เรียกว่า เป็นการ 
ระดมสมอง (ธุดเร่ิมต้น,ของ CEO คือการระดมสมอง ผู้ว่าที่เก่งต้องเป็นผู้ว่าท่ีคือหน่วยงานภายนอก 
เข้ามาช่วยราชการให้มาก เพราะเขามีศักยภาพ เพราะราชการอาจถูกยึดซึ๋งระบบระเบียบ ตาม 
แนวคิดของระบบราชการของต้องมีราคาลูก ๆ ถามว่าของลูก ๆ มีประสิทธิภาพไหม ดูต้ังแต่ 
เครื่องมือเครื่องใช้ เราก็มีเร่ืองน้ีด้วย การบริหารจัดการนี่สำคัญมาก การบริหารจัดการต้องดีด้วย 
การบริหารจัดการที่สำคัญมากคือการบริหารจัดการที่เป็น Good Governance ’หรือธรรมาภิบาล 
เพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของการตรวจธรรมาภิบาลทุกปีของเทศกาลและมีรางวัลด้วย ของเราเคยทำ 
ไปไต้ที่ 2 ก็จะมีเงินรางวัลให้ เพราะท้องถิ่นแต่เติมก็จะมีปีญหาเรื่องคอรัปช่ันสูง อบต.ขิงกันแหลก 
คือ ขาดธรรมาภิบาล เพราะฉะนี้นรัฐบาลเขาก็ส่งเสริมมาก ๆ แล้วก็ใช้ธรรมาภิบาลเป็นตัวบีบบังคับ 
ว่า ล้าคุณทำแล้วไต้คะแนนดีก็จะมีผลต่อเงินอุคหนุนที่จัดสรรให้ เพราะตัวนี้ทำให้ท้องถิ่นมีระบบ 
การบริหารจัดการที่เป็นระบบ” (คำให้สัมภาษณ์ของนางรักษ์ณาลี ห้วงน้ีา ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ 
และแผนงานของเทศบาลเมืองหัวหินเมื่อวันที่ 15พ.ย. 2548)

การให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญข้างต้น สามารถชี้ให้เห็นถึงบทบาทของผู้ว่าราชการ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังต่อไปนี้

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด
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2. การบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดทำให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
ต่างๆ ภายในจังหวัด ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถนำมาใช้วางแผนแนวทางในการกำหนด 
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดใต้อย่างถูกต้อง

3. การที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีผู้ว่าราชการจังหวัดแบบถูรณาการ ส่งผลให้มีผู้สั่งการ 
เด็ดขาด แบ่งงานในการดำเนินภารกิจอย่างชัดเจนไม่สับสน และชาซ้อน ทำให้ไม่ 
ส้ินเปลืองทรัพยากร

4. ผู้ว ่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้ความสัาคัญในการติดตามประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานภายในจังหวัด

5. ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบถูรณาการของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้เข้ามาแก้ปีญหา 
เสนอแนะแนวทางปฏิบัติภายหลังการประเมินผลการบริหารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและให้อำนาจอิสระเต็มที่ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน

6. มีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของชาติไปสู่ยุทธศาสตร์การบริหารงานในพื้นที่ของตนเอง
7. มีการให้องค์กรเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์ใน 

การบริหารจังหวัด
จากประเด็นที่ผู้วิจัยค้นพบจากการสัมภาษณ์ในกรณีบทบาทการบริหารงานของ ผู้ว่า 

ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวิเคราะห์แล้วจะเห็นไต้ถึงความเชื่อมโยงกับบทบาทตามกรอบ 
การปฏิบัติของผู้ว่า CEO ที่ผู้วิจัยไต้กล่าวถึงในบทที่ 2 อยู่ในหลายประเด็น เช่น บทบาทการเป็นผู้นำ 
ทางยุทธศาสตร์ บทบาทการเป็นผู้ประสานเชิงกลยุทธ์และผู้สนับสนุน เป็นต้น ซึ่งสามารถสะท้อน 
ให้เห็นว่าผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความเข้าใจในแนวทางการบริหารงานแบบถูรถท 
การ และ มีความตอบสนองต่อนโยบายการบริหารงานของรัฐบาลเป็นอย่างดี

ประเดีนความเปลี่ยนแปลงหลังมีผู้ว่า CEOในด้านกรอบภารกิจ
จากข้อมูลที่พบในประเด็นนี้นั้น เห็นไต้อย่างชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติยังไม่มี 

ความรู้สึกมีความเปลี่ยนแปลงบทบาท และภารกิจของตนเองให้มีลักษณะเป็นการถูรณาการ 
โดยเฉพาะในต้านรักษาความปลอดภัย ผู้ว่า CEO แทบไม่มีบทบาทในการบูรณาการ ในการ 
ดำเนินงานในภารกิจของหน่วยงานประเภทนี้

“ พ่ีว่า CEO หรือไม่ CEO มันก็ไม่ต่างหรอก เพราะเราก็ยังต้องทำงานตามแบบเดิมๆ มี 
หน้าท่ีเหมือนเติม ซ่ึงก็ต้องคอยฟ้งนโยบายของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด อย่างพ่ีเป็น รอง ป.(รอง 
สารวัตร'ป้องกันปราบปราม) ก็ยังต้องออกตรวจเหมือนเดิม คอยรักษาความปลอดภัยให้ประชาชน
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โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเพื่อรักษาชื่อเสียงของประเทศ ไอ้ที่จะใครเข้ามาร่วมคิดร่วมทำกับเราน่ะ 
จริงๆ แล้วก็ยังทำไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่ ไม่มีหรอกที่ผู้ว่าจะมาบอกให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไหนมาร่วมตรวจ 
กับเราด้วย ไอ้ที่มีตำรวจอาสาเนี่ย เพราะพวกเด้าเสียสละ อยากมาช่วยเราทำงาน ชื่งมันก็มีมาก่อน 
ผู้ว่า CEO แล้ว ที่เราทำงานอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของอำนาจตามกฎหมาย ไม่มีใครทำได้นอกจากพวก 
เรา” (คำให้สัมภาษณ์ร.ต.อ.ภูวนัย เม็ดดี รองสารวัตรซองกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรอำเภอหัว 
หิน)

จากประเด็นท่ีผู้วิจัยได้หยิบยกมาในส่วนผู้ปฏิบัติงานจริง ในอำเภอหัวหิน น้ัน สามารถ 
สะท้อนให้เห็นว่าการบูรณาการในจังหวัดยังไม่สามารถกระทำได้อย่างสมบูรณ์ เน่ืองจากยังมีบาง 
สายงานท่ีผู้ว่า CEO แทบไม่มีบทบาทเลย แต่ในบางสายงานก็มีแนวโน้มการบูรณาการท่ีดี ซ่ึงแสดง 
ให้เห็นว่า การบริหารงานแบบบูรณาการนั้นก็ยังไม่สามารถทลายคำแพงของการบริหารงาน 
แบบเดิมซ่ึงอยู่ในลักษณะแบ่งงานกันทำตามอำนาจหน้าท่ี และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติก็ยังคงอยู่ในวังวน 
ของวัฒนธรรมการปฏิบัติงานเดิม  ๆอยู่น้ันเอง

2. ความคิดฌ็นของผู้ประกอบการในเร่ืองของการสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
ประเภทสปา

ในการนำเสนอข้อมูลความคิดเห็นผู้วิจัยได้ทำการแบ่งขนาดธุรกิจ “สปา” ออกเป็น 3 ขนาด
1. ธุรกิจสปาขนาดใหญ่ ได้แก่ สปาที่มีลักษณะการดำเนินกิจการสปาโดยเฉพาะ เป็น 

ธุรกิจท่ีลงทุนสูง ได้มาตรฐาน มีการวิจัย มีเครือข่ายการตลาด กว้างขวาง ส่วนใหญ่ จะทำธุรกิจสปา 
ควบคู่ไปกับการจัดห้องพักแบบโรงแรม ส่วนใหญ่มีเจ้าของเป็นชาวต่างชาติหรือต่างชาติร่วมทุนกับ 
คนไทย มีเครือข่ายการตลาดขนาดใหญ่ ประสานงานกับศูนย์ในกรุงเทพมหานคร

2. ธุรกิจสปาขนาดกลาง ได้แก่ เป็นธุรกิจสปาพร้อมนวดเพ่ือชุขภาพ มีทำเล ดินเป็นของ 
ตนเอง เป็นกิจการที่ตั้งเป็นสปาโดยเฉพาะ ไม่มีบริการห้องพัก เป็น destination / day spa ส่วนใหญ ่
ตำเนินการโดยนักธุรกิจท้องถิ่น มีความสัมพันธ์โยงใยกับเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่น ให้บริการ
นักท่องเท่ียวท่ีแวะผ่าน

3. ธุรกิจสปาขนาดเล็ก ได้แก่ เป็นธุรกิจที่พัฒนามาจากธุรกิจนวดแผนไทย ใช้เงินทุนไม ่
มากเท่าขนาดกลาง เพิ่มเติมเรื่องการทำสปา เพ่ือให้การบริการครบวงจร เน่ืองจากต้องการเพ่ิม 
ทางเลือกให้กับลูกค้ามากขึ้น
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ความคิดเหีนต่อความช่วยเหลือจากหน่วยงานท้องถ่ิน
จากการศึกษาวิจัยพบว่า ธ ุรก ิจสปาขนาดใหญ ่ส ่วนใหญ ่ได ้ร ับการด ูแลเอาใจใส ่จาก  

หน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างสี มีการเข้ามาเยี่ยมเยียนสอบถามความต้องการ ผู้ที่เข้ามาเยือนไต้แก ่
เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขจังหวัด ให้คำแนะนำในเรื่องของมาตรฐานสปา ซื่งส่วนใหญ่“สปา” ใน 
โรงแรมจะมีการดำเนินงานที่ไต้มาตรฐานอยู่แล้ว จึงไม่ค่อยมีปีญหาในการตรวจสอบมาตรฐานจาก 
สาธารณสุขจังหวัด กล่าวโดยสธุปการดำเนินการของธุรกิจสปาขนาดใหญ่นี้นมีศักยภาพในการ 
พัฒนาตัวเองอยู่แล้วจึงไม่ต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐมากนัก

“ท่ีน่ีเรามีความสัมพันธ์ท่ีสีกับเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน มีเจ้าหน้าท่ีจากจังหวัดมาดูแลบ่อย ๆ เช่น 
เจ้าหน้าท่ีสาธารณชุข เจ้าหน้าท่ีระดับสูงของจังหวัด เรามีทีมวิจัยการตลาดเอง ของเราได้รับ
มาตรฐานจากสาธารณสูข เป็น Spa และ Resort ได้รับการช่วยเหลือให้คำแนะนำจาก ททท. โดย 
ตลอด โดย ททท. จะช่วยลงโฆษณาให้ สาธารณสุขจังหวัดก็จะมาตรวจปีละ 2 ครัง ดูแลความ 
สะอาดและสุขอนามัย พนักงานของเราผ่านการอบรม 4 เดือน ท่ีศูนยฝ็กอบรม,ของเราเอง,ใน 
กธุงเทพมหานคร โดยต้องสอบผ่านและทำได้ การส่งเสริมการท่องเท่ียวของเราไม่ค่อยมี
ป็ญหา เน่ืองจากเรามีเครือข่ายมาก ส่งลูกค้ามาให้ อย่างสม่ําเสมอ ( คำให้สัมภาษณ์ของ นางสาว 
น่ารัก เรยบด Spa Manager ,Anantara Resort and Spa อ.หัวหิน เมอวันท 15 พ.ย. 2548)

ธุรกิจสปาขนาดกลาง
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ในการดำเนินธุรกิจสปาขนาดกลาง ผู้ประกอบการต้อง 

ช่วยเหลือตนเองเป็นอย่างมาก ทั้งในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ต้องทำเอง โดยผ่านส์อต่าง ๆ เช่น 
อินเตอร์เน็ท ไม่พบการสอบถามป็ญหา หรือให้ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ รวมถึงท บว่ามี 
การทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐในเรื่องการรับรองมาตรฐานอีกด้วย ซ่ึงธุรกิจสปาขนาดกลางต้องการการ 
สนับสนุนจากภาครัฐในทุกๆ ต้านเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ ์
ซึ่งสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนจากคำให้สัมภาษณ์ของผู้ประกอบการตังต่อไปนี้

“ปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าท่ีจาก ททท. เข้ามาเย่ียม 1 -  2 ครั้งในระหว่างการก่อสร้างมีเจ้าหน้าที่ 
จากเทศบาลชะอำมาช่วยดูแลประมาณ 2 คร้ัง หลังจากนี้นก็จะมีแต่การเข้ามาเก็บภาษี แค่น้ี'น 
นอกนี้นก็จะไม่มีการเข้ามาสนับสนุนอะไร เราต้องประชาสัมพันธ์ตัวเอง แต่ก็ยังสีท่ีเจ้าของคือคุณ 
ฮาร์ท เค้ารู้จักคนเยอะ ก็แนะนำกันไป ช่วยได้เหมือนกัน” (คำให้สัมภาษณ์ของ นางเดือนเพ็ญ 
หัตพิทักษ์คุล เจ้าของกิจการ Sabaya Spa and Resort อ. ชะอำ เม่ือวันท่ี 14 พ.ย. 2548)

“พนักงานในสปา เป็นพนักงานท้องถิ่นทั้งหมด 100% หากไม่พอจะจ้างชาวบ้านข้างวัด 
หนองแจงมาช่วยเสริม “ตอนกลางคืนก็จะมีสายตรวจมาคอยดูให้”
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“หน่วยราชการที่ติดต่อมามากที่สุดได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ก็จะมาในรูปของการส่ง 
หนังสือเชิญเจ้าหน้าที่ไปอบรมเรื่องการนวดปีละประมาณ 2 ครั้ง แต่เราด้องเสียเงินเองนอกทั้นก็มี 
เจ้าหน้าที่สรรพสามิต มาดูแลเรื่องการเสียภาษี”

“ไม่ค่อยมีเจ้าหน้าท่ีน้องถ่ินเข้ามาดูแลเลย ทุกวันน้ีด้องทำการโปรโมทเอง ช่วยตัวเอง
ท้ังหมด ตอนน้ีลูกค้าก็ไม่ค่อยมีอยากไห้ช่วยประชาสัมพันธ์ไห้ด้วย”

“เวลาจังหวัดหรือเทศบาลมีงานเราก็ต้องออกร้านร่วมกิจกรรมโปรโมทตัวเอง ททท.หัว
หินก็เข้ามาปีละ 2 ครั้ง เทศบาลหัวหินก็จะช่วยดูเรื่องการออกแบบ ส่วนสาธารณสุฃก็จะมาบ่อยกว่า 
ททท. มาดูแลเรื่องมาตรฐาน แต่ถึงอย่างไร เราก็มี organizer คอยจัดปีกอบรมให้ค่อน ให ้ได ้ 
มาตรฐานของเขา เงินใต้โต๊ะก็มีบ้าง ก็ซื้อใบประกาศ ใบละ 2,000 -  3,000 บาท ก็เสียเงินใบสอบ 
เพื่อเอาใบประกาศ พนักงานที่นี่ก ็ใช้คนในพื้นที่ประมาณ 40% คนต่างจังหวัดประมาณ 60% ส่งไป 
เรียนคอร้สละประมาณ 2,000 บาท”

“ลูกค้าส่วนใหญ่ก็มาจากกรูงเทพมาใช้บริการแบบทัวร์ลง ในช่วงวันหยูด ของเราเป็นแบบ 
Day Spa”

“เจ้าของที่นี่ก็ค่อน1ข้างกว้าง,ขวางIจักคนมาก ก็จะมีนายกเทศมนตรี มาเยี่ยมเยียนใช้บริการ 
สูนย์'พัฒนาผีมือแรงงานก็เข้ามาลู จัดนักเรียนมาทัศนศึกษา สรรพากรก็มาดูเรื่องภาษี

การทำโปรโมชั่น ส่วนใหญ่ก็ต้องช่วยตัวเอง สนับสนุนตัวเอง อยากให้เจ้าหน้าที่น้องถิ่นมา 
ช่วยโปรโมทบ้าง” (คำให้สัมภาษณ์ของ นางสาวหน่อย (ผู้ให ้ข้อมูลใม่ประสงค์ให้ชื่อจริง) ผู้จัดการ 
เรือนแค้วสปา หัวหิน เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2548)

ธุรกิจสปาขนาดเลีก
จากการสอบถามเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือธุรกิจสปาขนาดเล็กพบว่า ได้รับการ

ช่วยเหลือจากน้องถิ่นน้อยมาก การติดต่อส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบความถูกต้องของ
กิจการมากกว่า หน่วยงานที่ติดต่อส่วนใหญ่ ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัดเทศบาลและสรรพสามิต ซ๋ึง 
ในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจสปาในขนาดเล็กต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐเป็นอย่างยิ่งเนื่อง ดัง 
จะ เห็นได้จากคำสัมภาษณ์ต่อไปนี้

“ทุกวันนี้ต้องช่วยเหลือธุรกิจของตัวเองตลอด เราเป็นธุรกิจของคนไทย 100% คู่แข่งก็จะ 
เป็นสปาในโรงแรมของต่างชาติ คิดว่าสัได้เพราะของเราดีกว่า ลูกกว่า ของเราอยู่ได้ด้วยตัวเอง เคยมี 
การขายแฟรนไชส์ แต่ไม่เอา เพราะไม่มีทางโต เราต้องพึ่งเขาตลอดไป ท่ีนี่ด้องช่วยตัวเอง ตอนแรก 
มีนวดอย่างเดียว ตอนหลังมีสปาเพิ่มขึ้นมาเป็นทางเลือกให้ลูกค้า”
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“เคยมีฝรั่งมาขอชื้อกิจการแต่ไม่ขาย ให้ร ู้ว ่าเราก็ทำได้ เราเป็นผู้หญิงเขาดูถูกว่าจะทำได้ 
หรือแต่ขอบอกพี่ทำได้,,

“ทุกวันนี้อยู่ได้ด้วย1เมือหมอ ดูและกันแบบครอบครัว พี่สอนน้อง,,
“เราไม่ต้องการให้ใครมาลูถ ูก,,
“ทุกวันนี้ได้รับความช่วยเหลือจากห้องถิ่นน้อยมาก ต้องช่วยตัวเอง ที่อยากได้มากตอนนี้คือ 

เราไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจสปา สาธารณชุขก็มาแตกเพื่อสร้างผลงานมากกว่าที่จะมาชวยเราอย่าง 
จริงจัง เรื่องธุรกิจสปา นี้คนของเรายังเก่งไม่พอ เรื่องของมูล ระบบ IT ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหา 
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ พวกเครื่องไม้เครื่องมือ oil ครีมต่าง ๆ ก็มีนะพี่ลองเสียเงินสมักรเข้าอบรม 
แฟรนไชส์ด ู เขาก็อธิบายให้เราดีแต่พี่ว่าเขาบอกไม่หมด กั๊กเอาไว้ กลัวเราจะไปทำเอง,,

“ถ้าจะให้ช่วยจริง ๆ ก็เป็นเรื่องอุปกรณ์ เช่น เครื่องกระชับผิว ช่วยการจัดหาแหล่งที่มีราคา 
ถูก วัตถูดิบสำหรับธุรกิจสปาต่าง ๆ นอกจากนี้นก็ควรสนับสนุนเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยตํ่า ๆ  ให ้ 
เราอยู่ได้,,

“อยากให้ช่วยธุรกิจสปาของคนไทยมากกว่า เพราะทุนของเราน้อยห้ฝรั่งยาก นธกนั้นอยาก 
ให้ช่วยผ่อนคลายกฎระเบียบหยุมหยิมต่าง ๆ ,, (คำให้สัมภาษณ์นางจิราพร มีสมบูรณ์ เจ้าของกิจการ 
บ้านขวัญกมลสปา อ.หัวหิน เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2548)

จากการสอบถามธุรกิจสปาขนาดเล็กรายอื่น ๆ พบว่าไม่มีหน่วยงานห้องถิ่นใดมายื่นมือให  ้
ความช่วยเหลือ “ใบประกาศนีขบัตร ของกรมพัฒนา!เมือแรงงานก็ต้องดิ้นรนไปหามาเอง จะเห็นก็ม ี
อบต. เข้ามาตรวจสอบสถานที่ เทศบาลเข้ามาถ่ายรูปเก็บภาษีบ้าย เรื่องการช่วยส่งเสริมจัดโปรโมชั่น 
ให้ทัวร์ลงไม่เคยมี ทุกวันนี้กิจการก็พออยู่ได้ ตอนไม่มีแขกก็ต้องไปหางานเอาข้างนอก,, (คำให้ 
สัมภาษณ์ของนางคำจันทร์ สิริคุตตกุล เจ้าของกิจการคำจันทร์นวดแผนไทย อ.ชะอำ เมื่อรันพี่ 15  

พ.ย. 2548)
ทุกเรื่องไม่เคยมีการช่วยเหลือส่งเสริม ปล่อยให้ดำเนินธุรกิจไปตามยถากรรม อบต. ไม่เคย 

มา เทศบาลก็แค่มาถ่ายรูปเก็บภาษีบ้าย (คำให้สัมภาษณ์นางภัทรนรินทร์ ทอชาติ เจ้าของกิจการ For 
Health นวดแผนไทย อ.ชะอำ เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2548)

จากข้อบูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ข้างด้นจะเห็นได้ชัดเจนว่า ประเด็นยูทธศาสตร์ในด้านการ 
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนั้งอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน จังหวัดประอวบคีรีขันธ  ์
นั้น มีการลงทุนดำเนินกิจการอยู่ใน 3 ลักษณะ ซึ่งทั้งหมดควรจะต้องได้รับการพัฒนา ผลักตัน ให  ้
ป ระส บ ค วาม ส ำเร ็จ  เน ื่องจากถ ือ เป ็น ย ุท ธศ าส ต ร ์ใน ระด ับ กล ุ่ม จ ังห ว ัด  และล ูกบ รรจ ุอย ู่ใน  
ยุทธศาสตร์จังหวัดด้วย แต่ในทางปฏิบ ัต ิ ข ้อม ูลที่สำรวจพบนั้นชี้ว ่าย ังไม ่ม ีการเข้าม!ดำเน ินการ 
สนับสบุนอย่างจริงจังในธุรกิจประเภทนี้คงมีแต่เพียงการเข้ามาดำเนินการโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่
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รับผิดชอบเท่านัน ซึ๋งไม่มีความแตกต่างกับการบริหารราชการในลักษณะเดิมก่อนหน้าที่จะมีการ 
บริหารงานแบบผู้ว ่า CEO เลย ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้สะท้อนให้เห ็นว่ายังไม,มีการ'y รณไการเพื่อร่วม 
ผลักดันยุทธศาสตร์นี้ทั้งในระดับจังหวัด และในระดับกลุ่มจังหวัด

หากพิจารณาในทุกๆ กลุ่ม ธุรกิจสปาที่สร์างชื่อเสียงให้ชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยว ก็ 
ย ังคงกระร ุกต ัวอย ู่แต ่เพ ียงกล ุ่มธ ุรก ิจสปาขนาดใหญ ่ ซ ึ่งม ีศ ักยภาพในด ้านเง ินท ุน  การตลาด  
ตลอดจนการประชาสัมพ ันธ์อยู่แล ้ว จ ึงไม ่ต ้องอาศ ัยระบบราชการเข ้ามาผลักด ันธ ุรก ิจให ้ม ีการ  
พัฒนามากนัก ดังนั้นการบริหารงานแบบ'มูรณาการหรือไม่มูรณาการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่ม 
ธุรกิจประเภทนี้

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณถึงกลุ่มธุรกิจสปาในขนาดกลาง และขนาดเล็ก ซึ่งถือเบนกลุ่มธุรกิจ 
ที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นอย่างมาก แต่ในทางปฏิบัติ ก็ยังไม่ไต้รับการสนับสนุนจาก 
ภาครัฐเท่านที่ควร และการบริหารราชการแบบบูรณาการก็ไม่ไต้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีความ 
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ด ีฃ ึ้น ข ้อเท็จจริงในข้อนี้จ ึงสะท้อนให้เห ็นว่าการท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพ  
ถูกผลักด ันแต ่ในเพ ียงหลักการเท ่าน ั้น  แต ่ในทางปฏิบ ัต ิย ังไม ่เก ิดการบ ูรณาการเพ ื่อพ ัฒนาอย่าง 
แท้จริง

สร ุป และว ิ!กรไะห ์ข ้อย ูลท ื่ได ้จากการศ ึกษา  

ความคิดเห็นต่อการบริหารงานแบบผู้ว่า CEO ในทัศนะของผู้ปฎิป๋ติงาน

ข้อดีของการมีผู้ว่า CEO
จากการนำเสนอข้อมูลที่ผ่านมา สามารถสรุปผลในแง’มุมที่ผู้ปฏิบัติเห็นว่าการมีผู้ว่า CEO 

เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ไต้ดังนี้
1. มีแม่บ้านคือ มีเจ้าภาพในการสั่งการ ให้หน่วยงานต่างๆ สามารถทำงานไต้อย่างมี 

เอกภาพ และสอดคล้องกัน
2. สามารถเป็นผู้ประสานงานเพื่อบูรณาการสรรพกำลังในจังหวัด ช่วยกันระดมสมอง ใน 

การแล้ไขป็ญหาของท้องถ่ินร่วมกัน
3. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
4. ทำให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
5. มีงบประมาณยืดหยุ่นทำให้การบริหารจัดการ มีความสะดวกมากขึ้นกว่าเดิม และมี 

คุณภาพมากย่ิงข้ึน
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วิเคราะห์ความคิดเฟ้นต่อป๋ญหาการบริหารงานแบบยูรณาการของเจ้าหน้าที่ผูป้ฎิฟ้ติงาน
1. การบร ิหารงานจะด ีหร ือไม ่ด ีน ั้น  ข ึ้นก ับต ัวบ ุคคลท ุกๆ ฝ่ายทั้งผ ู้ว ่าราชการจังหวัด  

ผู้บริหารท้องถิ่น และเจ ้าหน ้าท ี่ระด ับปฏิบ ัต ิ ว ่าม ีความเข ้าใจในแนวคิด แนวปฏิบัติ 
และกรอบอำนาจหน้าท ี่ของตนเองดีมากน้อยเพ ียงไร เห็นได้ช ัดเจนจากผู้ว ่าราชการ 
จังหวัดประจวบคีรีข ันธ์ท ี่สามารถบริหารงานตามแนวทางของผู้ว ่า CEO จนทำให ้ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในด้านที่เปีนประโยชน์มากกว่าเดิม

2. การบริหารงานแบบบูรณาการ หรือ ผู้ว่า CEO มีผลดีหากผู้ว่า CEO ไม'ใช้อำนาจเกิน 
กรอบที่ตนเองมีอยู่ และต้องมีความกล้าท ี่จะใช้อำนาจที่ม ีอย ู่ต ัดสินใจกระทำการใดๆ 
ลงไป โดยไม ่ส ั่งการใดๆ ให ้บ ังเก ิดผลเส ียหายต ่อส ่วนรวมต ังคำให ้ส ัมภาษณ ์ของ 
ปลัดอำเภอชะอำในประเด็นคำถามด้านความเห็นต่อการบริหารงานแบบบูรณาการซึ่ง 
ในกรณีการสั่งการให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมนั้น ผู้วิจัยยังไม่พบข้อมูลการกระทำ 
ตังกล่าวของผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสองจังหวัดกรณีศึกษา

3. ใน บางคร ั้งพ บว ่า ม ีการส ั่งการให ้ท ้องถ ิ่น ม ีจ ัดส รรงบ ป ระม าณ ใน โครงการท ี่ไม  ่
โปร ่งใส  มีแนวโน้มที่จะตอบสนองคำสั่งจากส่วนกลางมากกว่า เช่น มีงบประมาณใน 
โครงการแปลก ๆ ท่ี องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทราบมาก่อน แต่ต้องดำเนินการ 
โดยใช ้งบขององค ์การปกครองส ่วน ท ้องถ ิ่น  ซ ึ่งต ้องปฏ ิบ ัต ิตามเพราะถ ือว ่าเป ีน  
นโยบาย การส ั่งการให ้ม ีการใช ้งบประมาณที่ด ูไม ่โปร ่งใสน ี้ถ ึอเป ีนประเด ็นท ี่สร ้าง 
ความคลางแคลงใจ และสงสัยให้กับเจ้าหน้าที่ผ ู้ปฏิบัต ิเปีนอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในการเข้ามาแทรกแซงจากส่วนกลางมาสั่งการให้ส ่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้ง!/?นส่วน  
ของท้องถิ่นดำเนินการ

4. ผู้ว่า CEO ต้องใช้หลักธรรมาภิบาล ไม ่ใช ้อำนาจลงโทษ หรือ สั่งย้ายโดยไม่เปีนธรรม 
และไม ่ใช ้ระบบเส ันสาย ซ ึ่งผ ู้ว ิจ ัยมีความเห็นว่าองค์กรที่ม ีหน้าท ี่ตรวจสอบการใช  ้
อำนาจของรัฐ ต ้องเข ้ามาม ีบทบาทในการตรวจสอบการใช ้อำนาจของผ ู้ว ่าราชการ 
จังหวัดอย่างเต็มที่ ทั้งในต้านการพิจารณาสั่งการ การโยกย้ายข้าราชการ เช่นสำนักงาน 
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ศาลปกครอง ในส่วนของการคานอำนาจนั้นผู้วิจัยเห็น 
ว่าในการสั่งการใดๆ ที่จะมีผลต่อส่วนรวมของผู้ว่าราชการจังหวัด จะต้องมีการทั้งเปีน 
คณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาโดยเฉพาะ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในต้านการคานอำนาจของ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด และประโยชน์ในต้านความละเอียด และรอบต้านในการพิจารณา
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5. รูปแบบการบริหารงานที่เป็นกรอบมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามแนวทางการบริหารงาน 
แบบรู!รณาการจักต้องลูกนำมาปฏิบัติ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดควรเป็นแบบอย่างและ 
ตระหนักถึงเป็นลำดับแรกในฐานะผู้นำหน่วยงานจังหวัด และในฐานะของการเป็น 
หัวหน้าทีมในการประสานงาน เพื่อให้การบริหารเป็นไปในแนวทางเดียวกันตาม 
วัตถุประสงค์ของการบริหารงานแบบบูรณาการมิเช่นนั้น จะไม่เกิดการบูรณาการใน 
ภาพรวมของกลุ่มจังหวัดอย่างแห้จริง ดังจะเห็นได้จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยที่ 
สะท้อนให้เห็นว่าการบูรณาการระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัดนั้นไม่เกิดขึ้นอย่าง 
แห้จริง เนื่องจากไม่มีการร่วมมือประสานงานกันอย่างเป็นรูปธรรม ไม่มีการคิด 
ร่วมกัน ทำร่วมกัน รับผลร่วมกัน ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดหลักของการบริหารงานแบบ 
บูรณาการ ถ้าหากว่ามีการพิจารณาและมีความเข้าใจในหลักการของการบริหารงาน 
แบบนี้แล้ว จะเห็นได้ชัดเจนว่าป็จจัยสำคัญที่จะสามารถขับเคลื่อนยูทธศาสตร์ของกลุ่ม 
จังหวัดให้ประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องเกิดขึ้นจากการที่จังหวัดแต่ละจังหวัดในกลุ่ม 
จังหวัดมีการพัฒนาที่เป็นไปในแนวทางเดียวคัน และร่วมกันทำ ไม่ใช่ต่างคน ต่างทำ 
อย่างที่เป็นอยู่ และหากว่ามีการคำนึงถึงข้อนี้แล้ว สิ่งซึ่งจะต้องตามมาคือ กลไกที่เป็น 
ทางการในด้านการประสานงานระหว่างจังหวัด อันจะนำไปสู่การบูรณาการใน 
ภาพรวมอย่างแห้จริงน่ันเอง

6. การประเมินผลด้วยตัวชี้วัดเปรียบเสมือนการตั้งโจทย์ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ดำเนินการปฏิบัติได้อย่างตรงเป้าหมายมากย่ิงข้ึน ซ่ึงถือเป็นแนวทางท่ีสามารถนำมา 
ปรับใช้ได้ แต่ข้อเสียของการประเมินผลตามตัวช้ีวัดก็คือ การสร้างการรับรู้ให้ผู้ปฏิบัติ 
เข้าใจเพียงว่าให้ดำเนินการในภารกิจให้ประสบผลสำเร็จผ่านตามดัวช้ีวัคเห่?น้ัน ช่ึง 
อาจทำให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติขาดมิติทางความคิดในด้านความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงอาจถือ 
เป็นการประเมินผลท่ีลดความเป็นมนุษย์ของผู้ปฏิบัติได้ อีกประการหน่ึงน้ันผู้ว ิจ ัย  

ต้องการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าท่ีในระดับปฏิบัติ สร้าง 
การรับรู้ และมีความเข้าใจร่วมกันว่าดัวชีวัดเป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีลูกกำหนดข้ึนมาวัด 
ความสำเร็จในเชิงปริมาณของภารกิจเท่าน้ัน สิ่งสำคัญที่ไม ส่ามารถละเลยได ้คือ การ 
ประเมินความสำเร็จหรือล้มเหลวอีกด้านหน่ึงคือด้านคุณภาพอันจะมีมิติในด้านสังคม 
วัฒนธรรมเข้ามาเก่ียวข้องด้วย และจะทำให้มีการประเมินผลท่ีรอบด้านและมีคุณค่า 
มากย่ิงข้ึน

7. ป ้ญ ห าใน เร ื่อ งท ัศนะค ต ิใน การใช ้งบ ป ระมาณ ท ี่เป ็น งบ ป ระมาณ ป ระจำป ีของห น ่วยงาน  

ต ่างๆ ท ี่ล ูก ใช ้ใน โค ร งก าร ห น ึ่งๆ  ซ ึ่งม ีแ น วค วาม ค ิด ว ่า เม ื่อ ม ีห ล าย ห น ่วย งาน ร ่วม ก ัน
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ปฏิบัติงาน'น้ัน จะทำให้มีปีญหาการบูรณาการด้านงบประมาณ กล่าวคือ มีความรู้สึก 
ว่านำมารวมกันแล้วไม่สามารถแยกแยะได้ว่า จะใช้งบของหน่วยใด เท่าใด และ 
ผลสัมฤทธิ”จะถือเปีนผลงานของหน่วยงานใด จึงทำให้ขาดแรงจูงใจที่จะมาร่วมกัน 
ปฏิบัติ ซึ่งป็ญหาในประเด็นนี้จะต้องถูกแก้ไขอย่างเร่งด่วนเนื่องจากเป็นทัศนะคติที่ไม่ 
เปีนบูรณาการอันจะส่งผลให้การบริหารงานแบบบูรณาการไม่ประสบความสำเร็จ

8. ผู้ว่า CEO ต้องมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในเรื่องข้อมูลข่าวสารเพื่อที่จะ 
ได้มีการใช้ข้อมูลด่างๆ ที่มีความทันสมัยน่ามาใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผนกำหนด 
กรอบยุทธศาสตร์ในการบริหารจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องย่ิงข้ึน

9. จากคำถามการวิจัยท่ีผู้วิจัยต้องการตรวจสอบว่าควรมีการประสานงานระหว่างพ้ืนท่ี 
กรณีสืกษาหรือไม่ น้ัน หลังทำการศึกษาผู้วิจัยพบว่า การประสานงานในระหว่าง 
จังหวัดเปีนส่ิงท่ีจำเปีนอย่างมาก โดยเฉพาะจังหวัดในกลุ่มยุทธศาสตร์เดียวกันยังไม่มี 
การประสานงานกันเท่าท่ีควร ยังไม่ทราบว่าใครทำอะไร อย่างไร ขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีใน 
ระดับปฏิบัติยังไม่สามารถประสานงานกันอย่างเปีนทางการ ชื่งไม่เปีนผลดีใน 
ภาพรวมของการบริหารงานแบบบูรณาการเพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด 
ภาคกลางตอนล่างให้ประสบความสำเร็จ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้ว่า CEO ต้องมีบทบาท 
ในการประสานงานข้ามจังหวัดเพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดให้ประสบผลสำเร็จ 
และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซ่ึงการประสานงานโดยผู้ว่า CEO น้ัน ยังสามารถ 
ส่งผลในด้านขวัญกำลังใจต่อผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างด้วย และอีกประการหน่ึงท่ี 
สำคัญคือ คณะกรรมการยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด(กกจ.) จะต้องเข้ามามีบทบาทอย่าง 
เป็นรูปธรรมมากกว่านี้ เนื่องจากคณะกรรมการดังกล่าวน้ัน เม่ือพิจารณาจ?ภภร©บ 
อำนาจหน้าท่ีจะพบว่าเป็นปีจจัยสำคัญท่ีสามารถผลักดันการบริหารงานแบบบูรณาการ 
ให้ประสบความสำเร็จ และยังสามารถมีบทบาทในการช่วยประงานในภาพรวมของ 
กลุ่มจังหวัดได้

10. การบริหารงานแบบบูรณาการ หรือ ผู้ว่า CEO ยังไม่ลงลึกถึงระดับองค์การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เนื่องจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจรับผิดชอบอยู่แล้ว ผู้ว่า 
เพียงถามความคิดเห็น เยี่ยมชม แนะน่า เท่านั้น ซึ่งไม่เป็นผลดีกับแนวคิดผู้ว่าราชการ 
จังหวัดแบบบูรณาการที่เน้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำการพัฒนาพื้นที่ และมี 
หน้าที่เป็นผู้น่าในการบูรณาการในการผลักดันยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดให้ประสบ 
ความสำเร็จ โดยมีกรอบการปฏิบัติเพื่อให้การบริหารประสบความสำเร็จอยู่หลาย 
ประการ หากว่าผู้ว่าราชจังหวัดไม่มีบทบาทในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



140

แล้ว การผลักดันยุทธศาสตร์ของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ก็จะไม่ประสบความสำเร็จ 
อย่างแท้จริง ซึ่งวิเคราะห์แล้วผู้ว่าราชการจังหวัดควรมีบทบาทในการกำกับดูแลองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารงานที่เปีนอิสระ แต่เปีนอิสระภายใต้การกำกับ 
ดูแล และเปีนอิสระแบบมีทิศทางและเป็นไปตามวัตลุประสงค์ของยุทธศาสตร์ใน 
ภาพรวมในแนวทางของการพัฒนากลุ่มจังหวัด

11. ในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปล่อยให้เอกชนทำ 
มากกว่า จากการศึกษาพบว่า แทบไม่มีการช่วยเหลือ เนื่องจากองค์การปกครองส่วน 
ท้องถิ่นไม่ใช่มืออาชีพ ซึ่งในประเด็นนี้จะเห็นไต้ชัดว่ายังไม่มีการเข้ามาบุรณาการใน 
ยุทธศาสตร์ต้านการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ผู้ว่า CEO ควรมีบทบาทในการประสาน 
ทุกๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ต่อผู้ประกอบการ การที่ผู้ว่า 
ราชการจังหวัดไม่เข้ามาจัดการกับป็ญ หาในประเด็นนี้ ถือได้ว่ายังไม่ได้ให้ความใส่ใจ 
กับการผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเท่าที่ควร และยังไม่ได้สร้างบุรณใการจาก 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนในจังหวัดให้เห็นเป็นรูปธรรม ซึ่ง 
สามารถสรูปได้ว่ายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัดไม่เกิดการบุรณาการ 
และส่งผลให้ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดไม่เกิดบุรณาการขึ้นเช่นเดียวกัน

12. ในเรื่องการจัดการนี้าเสีย มีลักษณะต่างคนต่างทำ ตามพื้นที่รับผิดชอบเนื่องจาก 
ผู้บริหารท้องถ่ินเห็นว่า ชายหาดยาว ใช้งบประมาณมากดังน้ันจึงยังไม่มีแนวคิดในการ 
จัดการรัเญหาด้านน้ีร่วมกัน ซ่ึงผู้วิจัยเห็นว่าทัศนะคติของผู้ปฏิบัติด้านน้ียังไม่ถูกต้อง 
เน่ืองจากในเร่ืองดังกล่าวไม่สามารถท่ีจะหลีกเล่ียงการเผชิญปิญหาร่วมกัน หากไม่มี 
การจัดการร่วมกันแล้ว ยากที่จะประสบความสำเร็จในการแก้ปีญหานี้าเสีย ซ่ึงใน 
ประเด็นน้ีผู้ว่าราชการจังหวัดในท้ังสองจังหวัดกรณีศึกษาควรมีการตระหนักถึงการ 
แก้ไขปีญหาร่วมกันในแง่นี้มากกว่านี้ ซึ่งข้อด้นพบในข้อนี้ท้ัน สามารถสนับสนุน 
สมมติฐานของผู้วิจัยท่ีว่าในพ้ืนท่ีกรณีศึกษาในเขตอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี และ 
อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รูปแบบการบริหารแบบบุรณาการน้ีนยังมีป็ญหา 
ด้านการประสานงานอยู่

13. องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในป็จชุบัน ยังไม่คิดร่วมมือเรื่องการท่องเที่ยว เพราะเห็น 
ว่ากลุ่มเป้าหมายทางด้านการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน และป ้ญ หาทรัพยากรการท่องเที่ยว 
ต่างกัน ซึ่งเปีนแนวทางที่ไม่ถูกต้องนัก เนื่องจากหากพิจารณาถึงยุทธศาสตร์ของกลุ่ม 
จังหวัดจะเห็นได้ชัดว่าจะต้องมีการส่งเสริมการบุรณาการด้านการท่องเที่ยวร่วมกัน แต่ 
จากการสำรวจเก็บข้อมูล ยังพบว่าเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติในพื้นที่ที่มีความส ำ ค ัญ
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ด้านการท่องเที่ยวอย่างอำเภอชะอำ และอำเภอหัวหิน ยังไม่มีแนวความคิดที่จะ 
พัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกันจึงสะท้อนให้เห็นว่าผู้ว่าราชการจังหวัดทังสองจังหวัดมิได้ 
มีการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ในระดับกลุ่มจังหวัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืนที่ 
ทราบ

14, อำเภอชะอำมีพ้ืนท่ีมาก และมีชายหาดยาว และยังดูแลไมท่ั่วถึง มีการลงทุนก่อสร้าง 
มาก ต้องทำแผนรองรับของตนเอง ยังไม่คิดจัดการป้ญหาร่วมกับอำเภอหัวหิน ยังไม่มี 
การจัดการทรัพยากรร่วมกัน ต่างคนต่างทำในกรอบความรับผิดชอบของตนเอง 
เนื่องจากขีดจำกัดทางภูมิศาสตร์ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าทัศนะคติของผู้ปฏิบัติด้านน้ียังไม ่
ถูกต้อง เน่ืองจากในประเด็นการวางแผนรองรับของจังหวัดใดจังหวัดหน่ืงในระหว่าง 
สองจังหวัดกรณีศึกษา เร่ืองดังกล่าวไม่สามารถท่ีจะหลีกเล่ียงการเผชิญปีญหาร่วมกัน 
หากไม่มีการจัดการร่วมกันแล้ว ยากท่ีจะประสบความสำเร็จในการแก้ปีญหา ซ่ึงใน 
ประเด็นน้ีผู้ว่าราชการจังหวัดในท่ังสองจังหวัดกรณีศึกษาควรมีการตระหนักถึงการ 
แก้ไขบีญหาร่วมกัน และเข้ามามีบทบาทในการประสานการแก้ปีญหามากกว่านี อย่าง 
น้อยท่ีสุดควรคำนึงถึงการผลักดันยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเป็นสำคัญ

15, ความร่วมมือระหว่างพื้นที่ อยู่ในระนาบเดียวกัน และในระดับล่างอาศัยความสัมพันธ์ 
ส่วนตัวในการแก้ไขป้ญหาที่เกิดขึ้น เป็นความร่วมมือระหว่างส่วนราชการโดยใช้ 
ความสัมพันธ์แบบไม,เป็นทางการ โดยไม่ใช่การประสานงานร่วมมือกันผลักดัน 
ยุทธศาสตร์ตามความหมายของการบริหารงานแบบบูรณาการ แต่เป็นการประสานงาน 
ที่เป็นครั้งคราว เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งการประสานงานดังกล่าวเห็นได้ชัดเจนว่าไม่ใช่จาก 
การผลักดันของผู้ว่า CEO ซึ่งการประสานความร่วมมือในลักษณะนี้,ขาดควาพป ีน  
ทางการและไม,สามารถนำมาใช้เป็นหลักปฏิบัติ ตลอดจนใช้แสวงหาผู้รับผิดชอบที่ 
แท้จริงได้ ซึ่งผู้ว่า CEO ของทั่งสองจังหวัดยังไม่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติในมิติ 
การประสานงานข้ามจังหวัด หรือข้ามอำเภอเลย

16, กฎระเบียบต่าง  ๆ ของท้องถิ่น เช่น ระเบียบเทศบาลว่าด้วยความสะอาด ความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ ยังมีบีญหาไม่สามารถกำหนดได้เนื่องจากขัดรัฐธรรมนูญ 
เช่นในกรณีที่เทศบาลต้องการสร้างความเป็นอันหนื่งอันเดียวกันในด้านภูมิทัศน์ โดย 
ต้องการให้ทุกหลังคาเรือนมีสีเดียวกัน แต่ในทางปฏิบัตินั้น ยังไม่สามารถทำได้เนื่อง 
ขัดกับหลักเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นปีญหาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนี้นด้องทราบ 
และหาแนวทางแก้ไข มิใช่ปล่อยให้เป็นบีญหาต่อไปเรื่อยๆ เนื่องจากเทศบาลไม่มี 
ศักยภาพในการแก้ไขบีญหาในข้อนี้ได้ด้วยตนเอง
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17. ในบางโครงการมีแนวโน้มสนองนโยบายรัฐบาลมากกว่าสนองความต้องการที่แท้จริง 
ของท้องถิ่น บางเรื่องท้องถิ่นไม่ไต้ขอซึ่งผิดหลักการบริหารแบบ'y รณาการโดยผู้ว่า 
ราชการจังหวัดอย่างชัดเจน ดังเช่นในโครงการที่มีการสั่งการให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นใช้งบประมาณในโครงการแปลกๆ ซึ่งผู้ปฏิบัติไม่สามารถปฏิเสธไต้ เป็นต้น

18. หลังมีผู้'ว่า CEO ยังไม่เห็นผลสำเร็จในแนวคิด CEO อย่างชัดเจน เพราะ บางเร่ืองเป็น 
ส่ิงท่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไต้กระทำมีประสิทธิภาพดีอยู่แล้ว กล่าวคือใน'พ้ืนท่ี 
กรณีศึกษาซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความสำคัญในด้านการท่องเท่ียวมีเทศบาลเมืองหัวหิน และ 
เทศบาลเมืองชะอำเป็นผู้บริหารพ้ืนท่ี ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดยังมีแนวคิดท่ีจะไม่ไต้เข้า 
ไปมีส่วนร่วมในการบริหารมากนักซึ่งเป็นแนวคิดที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากกรอบการ 
พัฒนาพ้ืนท่ีในจังหวัด จะต้องเริ่มจากยูทธศาสตร์ต่างๆ ที่ต้องลูกถ่ายทอดโดยผู้ว่า 
ราชการจังหวัด และมีผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปกำกับดูแลในการบริหาร ดังน้ันการท่ี 
ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้าง 
อาจทำให้ยูทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดไม่ประสบความสำเร็จในภาพรวม

19. ยังมีปีญหาคอรัปชั่น การละเมิดกฎหมาย เช่น ในเรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง สร้าง 
เสร็จแล้วค่อยขออนุญาต อาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มีอำนาจ ซ่ึง 
ผู้ว่า CEO ควรให้ความสำคัญในการตรวจสอบการทุจริตด้วย มิควรปล่อยให้มีการทำ 
ผิดกฎหมายครั้งแล้วครั้งเล่าจนกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดมี 
ช่องทางการใช้อำนาจในการบริหารงานบุคคลอยู่แล้ว และในอีกประเด็นที่ต้อง 
พิจารณานั้นคือ ภาคธุรกิจไม่สามารถรอการผลักดันหรือการบริการจากภาครัฐไต้ 
เนื่องจากมีความล่าช้า

สธุปข้อนุส่ในด้านผู้ประกอบการธุรกิจสปาในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนจากภากรัฐ
1. ธุรกิจสปาขนาดใหญ่มีศักยภาพ และความพร้อมในตัวเองในทุกๆ ด้านอยู่แล้ว ไม่ 

ต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐมากนัก ซึ่งธุรกิรสปาขนาดใหญ่จะมีการแข่งขันกัน 
ในต้านการตลาดคันเองภายในกลุ่ม

2. ธุรกิจสปาในขนาดกลาง และขนาดเล็กยังไม่ไต้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเท่าที่ควร 
และ ธ ุรก ิจน ั้งสองขนาดน ี้ไม ่ม ีว ัตถ ูประสงค ์ในต ้านการแข ่งช ันค ันระหว ่าง 
ผู้ประกอบการอย่างชัดเจนเท่ากลุ่มธุรกิจสปาขนาดใหญ่ ซึ่งในกลุ่มธุรกิจสปาขนาด 
กลางและขนาดเล็กนันต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐเป็นอย่างยิ่งในทุกๆ ต้านท่ี 
ภาครัฐสามารถมีส่วนเกี่ยวข้อง



143

3. การบูรณาการในการผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพยังไม,ประสบ 
ความสำเร็จท ั้งในระดับกล ุ่มจ ังหวัด และระดับจังหวัดของทั้งเพชรบุร ี และ 
ประจวบคีรีขันธ์ การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการยังเป็นไป',นลักษณะเดิม คือ ไม่มี 
การสนับสบุนอย่างจริงจังจากภาครัฐ มีเพียงหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เข้ามา 
ตรวจสอบ จึงทำให้การบริหารงานแบบบูรณาการไม่ได้สร้างความแตกต่างในแนวทาง 
ทีดี'ข้ึน

การวิเคราะห์ผลสำเร็จของการบริหารงานแบบบูรณากไรโดยกรอบการนำ 
นโยบายไปปฎิบ้ต

จากท่ีผู้วิจัยได้กล่าวถึงทฤษฎีการนำนโยบายไปปฏิบัติไว้ก่อนหน้าน้แล้วในบทท่ี 2 ในส่วน 
ต่อไปนี้ ผู้วิจัยจะได้นำเอากรอบทฤษฎีดังกล่าวมาวิเคราะห์ให้เห็นถึงผลการทำงานในการ«ลักดัน 
นโยบายการบริหารงานแบบบูรณาการของรัฐบาล ในกรณีศึกษาลุตส"หกรรมการท่องเที่ยว 
ประเภทสปาในเขตอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจะ 
ได้หยิบยกปัจจัยที่ม ีผลต่อความสำเร็จของนโยบาย อันได้แก่ ปัจจัยด้านบรรทัดฐาน และ 
วัตลุประสงค์ของนโยบาย ปัจจัยด้านทรัพยากร และปัจจัยด้านการส์อสารในองค์กร มาปรับเข้าอับ 
ข้อมูลการท่ีได้จากการศึกษาวิจัย เพ่ืออธิบายให้ผู้อ่านได้มีความเข้าใจอย่างแห้จริง

ป ัจ จ ัย ท ี่ส ่ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต ่อ ค ว า ม ส ำ เร ็จ ใ น ก า ร น ำ น โ ย บ า ย ไ ป ป ฐ บ ้ต ิ (Donald ร. Van 
M eter and Carl E. Van Horn, 1975)

1. บ รรท ัดฐาน และว ัตล ุป ระสงค ์ขอ งน โยบ าย

ความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับปัจจัยในด้านนี้ทั้น ระบุไว้ว่าหาก 
จะนำนโยบายใดๆ ไปปฏิบัตินี้นผู้นำนโยบายไปปฏิบัติต้องมีความเข้าใจถึงวัตลุประสงค์ของ 
นโยบายอย่างแท้จริง ซึ่งหมายความว่านโยบายดังกล่าวกล่าวต้องมีความชัดเจนของเป้าหมาย และ 
ผลลัพธ์ที่สามารถสือให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจได้อย่างชัดเจน ซึ่งหากจะพิจารณาการที่รัฐบาลได้นำเอา 
นโยบายการบริหารงานแบบบูรณาการมาใช้นั้น จะเห็นได้ว่ารัฐบาลซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายมี 
วัตถุประสงค์ที่ต้องการจัดการบริหารงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขี้น ต้องการให้มีความ 
คล่องตัว และให้มีการบริหารงานในแนวราบในลักษณะประสานความร่วมมือเพื่อตอบสนองต่อ 
ความต้องการของพื้นที่ได้อย่างตรงชุด และอยู่ในลักษณะร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมแก้ปัญหา ซ่ึงการ 
กำหนดวัตถุประสงค์และแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้การบริหารงานแบบบูรณาการนั้น ถือได้ว่า
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มีความชัดเจน โดยมีการกำหนดกรอบให้ผู้ปฏิบัติทราบถึงวัตถุประสงค์ และแนวทางการปฏิบัติงาน 
พิจารณาได้จากมีการกำหนดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงานแบบบูรณาการ 
พ.ศ.2546 เข้ามาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานอย่างเปึนรูปธรรม และจากข้อบูลท่ีผู้วิจัยได้จากการ 
สัมภาษณ์ท่ีนำเสนอไปแล้วข้างต้น พบว่าผู้ปฏิบัติงานในอำเภอชะอำ และอำเภอหัวหิน ส่วนใหญ่มี 
ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของนโยบายเป็นอย่างดี และเข้าใจถึงข้อดีของการนำวิธีการบริหารงาน 
แบบบูรณาการมาใช้บริหารประเทศ อันสะท้อนให้เห็นว่าหากพิจารณาถึงความชัดเจน และ 
วัตถุประสงค์ของนโยบายแล้ว

2. ป ็จจ ัยด ้านทร ัพยากร

เม่ือพิจารณาบีจจัยทางด้านทรัพยากร ตามกรอบทถุษฎี จะเห็นได้ว่าทรัพยากรท่ีสำคัญท่ีมี 
ส่วนในการผลักดันให้การดำเนินการตามนโยบายประสบความสำเร็จคือ ทรัพยากรในด้าน 
งบประมาณ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นั้นสามารถสะท้อนให้เห็นถึงบีญหาในด้านทรัพยากร 
อย่างชัดเจน กล่าวคือ เม่ือมีการนำการบริหารงานแบบบูรณาการมาใช้ ส่งผลให้มีการกำหนดให้มี 
การบริหารงบประมาณโดยถุกใช้ผ่านโครงการต่างๆ ซึ่งโครงการน้ันๆ จะถูกเสนอมายังผู้ว่าราชการ 
จังหวัดเพื่อพิจารณาใช้งบประมาณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และ 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แต่ข้อด้นพบที่สำคัญในทางปฏิบัตินั้นหากพิจารณาถึงการบูรณาการด้าน 
งบประมาณระหว่างพ้ืนท่ีสองอำเภอท่ีเป็นกรณีศึกษา จะเห็นได้ว่ายังไม่มีการบูรณาการเกิดข้ึนตาม 
วัตถุประสงค์ของนโยบาย เน่ืองจากการดำเนินภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของน้ังสอง 
พ้ืนท่ีคือเทศบาลเมืองชะอำ และเทศบาลเมืองหัวหิน น้ันยังอยู่ในลักษณะต่างฝ่ายต่างทำ และการ 
บริหารงบประมาณก็ยังแบ่งแยกบริหารกันอยู่ ภาพดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าทรัพยากรงบประมาณ 
มิได้ถูกใช้ไปโดยคำนึงถึงภาพรวมของผลสัมถุทธิของยุทธศาสตร์ในภาพรวม คือยุทธศาสตร์กลุ่ม 
จังหวัด จึงถือได้ว่าการนโยบายการบริหารงานแบบบูรณาการน้ัน ทรัพยากรงบประมาณยังมิได้ถูก 
ใช้ไปตามกรอบวัตถุประสงค์ของนโยบายอย่างแท้จริง อันส่งผลให้การบริหารงานแบบบูรณาการ 
น้ันยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าท่ีควร

3 . ฟ ้จจ ัยด ้านการส ื่อสารในองค ์กร

สำหรับบีจจัยอีกด้านหนื่งที่สามารถผลักดันให้นโยบายประสบผลสำเร็จน้ัน คือบีจจัยด้าน 
การส่ือสารภายในองค์กร อันหมายความถึงผู้ปฏิบัติงานตามนโยบายจะต้องมีความรู้ความเข้าใจถึง 
วัตถุประสงค์ของนโยบายอย่างแท้จริง และเป็นแนวทางเดียวคัน ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัย 
แสดงให้เห็นถึงบีญหาบางประการของความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน อันส่งผลให้การบริหารงาน 
แบบบูรณาการตามแนวนโยบายของรัฐบาลนั้นยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร กล่าวคือ แม้ว่า 
การที่รัฐบาลนำนโยบายการบริหารงานแบบบูรณาการมาใช้นั้น ได้มีกระบวนการในการแสดงให้
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เห็นถึงความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนวัตถุประสงค์ของนโยบาย จนส่ือให้เจ้าหน้าท่ี 
ในระดับปฏิบัติเข้าใจได้อย่างเป็นรูปธรรม ถึงวัตถุประสงค์ของนโยบายแล้วนั้น หากแต่ผู้ปฏิบัติ 
บางส่วนยังไม่มีความเข้าใจกรอบของนโยบายในลักษณะที่เป็นองค์รวมในภาคปฏิบัติ กล่าวคือ 
เจ้าหน้าที่บางส่วนนั้นเห็นว่าการบริหารงานแบบบูรณาการ ภายใด้ผู้ว่าราชการจังหวัด CEO จะ 
ประสบความสำเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับตัวผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นสำคัญ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าใน 
มิติทางความคิดของผู้ปฏิบัติยังไม่เห็นว่าตนเองอยู่ในระบบการบริหารงานในลักษณะดังกล่าวเท่าใด 
นัก และยังไม่พบแนวคิดท่ีปรารถนาให้มีการประสานความร่วมมือกันอย่างจริงจังเน่ืองจากผู้ปฏิบัติ 
ยังติดอยู่กับเรื่องกรอบอำนาจหน้าท่ีตามแนวทางการบริหารงานแบบเดิม ซ่ึงถือเรื่องอำนาจหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายเป็นหลัก ซึ่งแท้จริงแล้วระบบการบริหารงานแบบบูรณาการจะ 
ประสบความสำเร็จหรือไม่ ข้ึนอยู่กับเจ้าหน้าท่ีทุกฝ่ายท่ีอยู่ในองค์กรการบริหารงานในภาครัฐต้องมี 
การร่วมปฏิบัติและประสานงานเพื่อผลักดันให้นโยบายประสบความสำเร็จ และจากข้อมูลการ 
สัมภาษณ์อีกส่วนหนื่งนั้นเห็นได้ว่ายังไม่มีการประสานงานที่เป็นรูปธรรม และเป็นทางการของ 
พ้ืนท่ีกรณีศึกษา จะมีก็แต'เพียงการประสานงานโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 
เท่าน้ัน ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ว่าราชการจังหวัดของนั้งสองจังหวัด ยังไม่แสดงถึง 
ความเข้าใจอย่างแท้จริงในวัตถุประสงค์ของนโยบายท่ีต้องร่วมผลักดันแนวทางการบริหารงานแบบ 
บูรณาการซ่ึงเป็นนโยบายรัฐบาลน้ันให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของนโยบายอย่างแท้จริง

จากที่ผู้วิจัยได้นำกรอบของป็จจัยบางประการท่ีมีส่วนผลักดันให้การนำนโยบายไปปฏิบัต ิ
ประสบผลสำเร็จมาใช้วิเคราะห์ถึงความสำเร็จของนโยบายการบริหารงานแบบบูรณาการนั้น 
สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่า นโยบายดังกล่าวยังไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องจากยังไม่มีการบริหาร 
งบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบายหรืออีกนัยหนื่งคือ เกิดความคลาดแคลนใน 
ด้านทรัพยากรงบประมาณในแนวทางการบริหารงานแบบบูรณาการนั้นเอง ส่วนอีก!เจจัยหนื่งที ่
ส่งผลให้นโยบายไปยังไม่ประสบผลสำเร็จนั้นคือ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติยังปีญหาในด้านความเข้าใจ 
ร่วมกันในภาพรวมของนโยบายในด้านวัตถุประสงค์ของการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างแท้จริง 
ถึงแม้ว่าจะมีความเห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าวก็ตาม ซึ่งเพียงเท่านี้ก็สามารถสะท้อนให้เห็นว่า 
นโยบายดังกล่าวยังไม่ประสบผลสำเร็จในทางปฏิบัติอยู่น้ันเอง
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ก ารพ ิจ ารณ าค วาม ส ำ เร ็จ ข อ งก ารผ ล ัก ด ัน ย ุท ธ ศ าส ต ร ์ต ้าน ก ารท ่อ ง เท ี่ย วข อ งก ล ุ่ม จ ังห ว ัด  

ภาคกลางตอนล ่าง

การพิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นการพิจารณาถึงความสำเร็จหรือล้มเหลวของระบบ 
การบริหารงานแบบบุรณาการโดยวิธีท่ีง่ายท่ีสุด กล่าวคือ จากท่ีผู้วิจัย ได้กล่าวไว้แล้วถึงธุดประสงค์ 
ของการบริหารงานแบบบูรณาการ และ การกำหนดยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ลงมาถึงยุทธศาสตร ์
จังหวัด และลงไนพื้นที่สุดท้ายนั่นคือพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในกรณีศึกษานี ้
ผู้วิจัยได้พิจารณายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของ เทศบาลเมืองชะอำ และเทศบาลเมืองหัวหิน 
เพื่อที่จะศึกษาว่ามีแนวโน้มในการร่วมผลักดันยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด 
หรือไม่ ซึ่งก็สามารถพิจารณาได้จากกลยุทธ์ในการดำเนินการว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง และยุทธศาสตร์จังหวัดหรือไม่ ดังนี้

ย ุทธศาสตร ์ต ้านท ่อ งเท ี่ย วของจ ังหว ัด เพ ชรบ ุร ึ

“ การพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเท่ียว สถานท่ีประชุมสัมมนา นันทนาการหลากหลายรูปแบบ”
จากยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวข้างด้น นำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินการ 

เพ่ือให้ยุทธศาสตร์ประสบความสำเร็จ ดังต่อไปนี้
- ปรับปรูงระบบการบริหารจัดการ และบริการด้านการท่องเท่ียว
- พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา 

ภูมิปิญญาท้องถ่ิน สุขภาพ กีฬา และ นันทนาการ ควบคู่กับส่งเสริมตลาดนักท่องเท่ียว 
กลุ่มประชุมสัมมนา

- สร้างความม่ันใจ สะดวก ปลอดภัย แก่นักท่องเท่ียว
- ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเชิงรูก (โปรดดูภาคผนวก ข.)

ย ุท ธศาสต ร ์ต ้าน การท ่อ งเท ี่ย วของจ ังห ว ัด ป ระจวบ ค ีร ีข ัน ธ ์

“  ทำประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวสำหรับครอบครัว และสุขภาพ ’’(มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร,2548:หน้า 34) โดยมีกลยุทธ์การดำเนินการดังต่อไปน้ี

- การสร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่
■ การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้มีความย่ังยืน
■ การรักษาความปลอดภัยและมาตรฐานการให้บริการ
- การประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
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แน วท างก ารพ ัฒ น าย ูท ธค าส ต ร ์ด ้าน ก ารท ่อ ง เท ี่ย วข อ งเท ศ บ าล เม ือ งชะอำ มีโค ร งก ารท ี่ 

เก ี่ยวข ้องที่จะดำเน ินการด ัง น้ี(แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองชะอำ,2548 )
- โครงการปรับปรุงอุดชมวิว
■ โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการท่องเท่ียวชายหาดชะอำ
■ โครงการจัดทำเอกสารแนะนำแหล่งท่องเท่ียว

แน วทางการพ ัฒ นาย ูทธคาสตร ์ด ้านการท ่อ งเท ี่ย วของเทศบ าล เม ือ งห ัวห ิน  ม ีโครงการท ี่ 

เก ี่ย วข ้อ งที่จะดำเน ินการด ัง น้ี (แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองหัวหิน , 2548 )
- จัดสร้างศูนย์บริการนักท่องเท่ียว
- เท่ียวสบายชายหาดหัวหิน
- จัดงานมิวสิคอินซัมเมอร์
- จัดงานหัวหินไบค์วีค

จากการพิจารณาของผู้วิจัยน้ันจะเห็นว่ายุทธศาสตร์ของจังหวัดกรณีศึกษาด้านการท่องเท่ียว 
ไม่มีการกำหนดกลยุทธ์ ในการพัฒนาที่มีลักษณะการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวร่วมกันของจังหวัด 
เพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดเลย ยังมีลักษณะของ 
การต่างคนต่างทำอยู่ และเม่ือพิจารณาลงไปในพ้ืนท่ีกรณีศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าการดำเนินการของสอง 
พื้นท่ีท่ีมีความต่อเน่ืองกัน และจะต้องถูกผลักดันภายใต้ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดเดียวกันนัน ยัง 
ไม่มีลักษณะของความเก่ียวข้องกันเลย ก็ยังมีลักษณะต่างคนต่างทำอยู่น้ันเอง ซึ่งข้อบูลในส่วนนิ 
สามารถชี้ให้เห็นว่าการบริหารงานแบบบูรณาการนั้นยังมีปีญหาในด้านของการไม'ประสานงาน 
และสาเหตุที่ไม่มีการประสานงาน จะส่งผลให้ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดจะไม ่
ประสบความสำเร็จตามวัตอุประสงค์ ซึ่งจากลักษณะดังกล่าวน้ีแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของ 
การบริหารงานแบบบูรณาการในลักษณะของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ไม่มีแนวคิดบูรณาการอยู่ในตัว 
ยุทธศาสตร์น้ันเอง
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